
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจงังหวัดกาฬสินธุ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 5 ประจำป  2567 

เมื่อวันอังคาร  ที่  20 สิงหาคม 2567   เวลา  1๓.๓0 น.  
ณ  หองประชมุสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 

 
ผูมาประชุม 
1.  นายเสนีย  เอกบุตร   ตำแหนง  ประธานสภา อบจ.กส. 
2.  นายคงเดช  เฉิดสถิตย  ตำแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
3.  นายเอกกฤษณ   สตาเขต   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 1                 
4.  นายเกรียงศักด์ิ   พันโกฏิ     ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 2 
5.  นางเนาวรัตน   คูสกุลรัตน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เมือง กาฬสินธุ เขต 3 
6.  นางจารุวรรณ พันเดช   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 2 
7.  นายจารุวัตร   ภูมีเขียน   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต  3  
8.  นายบรรจง  ยนตชัย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 4 
9.  นายภูมินทร  ภูมิเขตร   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 2      
10.  นายอภิสิทธ์ิ   เอกบุตร   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กุฉินารายณ  เขต 3         
11.  นายประสิทธ์ิ     อาจบรรจง  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.กมลาไสย  เขต 1 
12.  นายอนันต  อรรคเศรษฐัง  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 1 
13.  นายวิรัตน            ภูตองใจ                      ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สมเด็จ  เขต 2 
14.  นายจำลอง  กุลชนะรงค  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 1 
15.  นายสุริยา  ภูนวนทา  ตำแหนง ส.อบจ.อ.หนองกุงศรี  เขต 2 
16.  นายปราการ อุตสาห   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 1 
17.  นายจักรกฤษ นอยเสนา  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.หวยเม็ก  เขต 2 
18.  นางสาวกุหลาบ พิศวงค            ตำแหนง   ส.อบจ.  อ.หวยผ้ึง       
19.  ด.ต.วิรมณศักด์ิ วงศธิเบศร  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นาคู        
20.  นายอุทัย  แกวกลา   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ฆองชัย 
21.  นายดนัย  จีระสมบัติ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ดอนจาน 
22.  นายธรรมนูญ ไพบูลย   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สามชัย    
23.  นางสวาท  ประดับการ  ตำแหนง   ส.อบจ. อ. คำมวง      
24.  นายประหยัด พานิชยดี  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.นามน 
25.  นายพูนศักด์ิ   โพธ์ิแทน   ตำแหนง  ส.อบจ. อ.สหัสขันธ 
26.  นางสุชาดา  แตงประกอบ  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.รองคำ  
27.  นายศรีไพ  วิเศษสอน  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.เขาวง    
 
ผูลาประชุม 
1.  นายณัฐวัชต  พิมพะนิตย  ตำแหนง  รองประธานสภา อบจ.กส.   
2.  นายสันติ  ภูลายขาว  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ยางตลาด  เขต 1 
3.  นายเดชบดินทร พยุงแสนกุล  ตำแหนง  ส.อบจ. อ.ทาคันโท    
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ผูเขารวมประชุม 
1.  นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  ตำแหนง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
2.  นายประยงค  โมคภา   ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
3.  นางสาวสัตบุษย บุญเรือง   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
4.  นายชุมพล  หลักคำ   ตำแหนง  เลขานุการนายก อบจ.กส. 
5.  นายนพกุล  ปญญาแกว  ตำแหนง  รองปลัด อบจ.กส. รกท.ปลัด อบจ.กาฬสินธุ 
6.  นายสุนันท  โคตะวินนท  ตำแหนง  เลขานุการองคการบริหารสวนจังหวัด 
7.  นางภัลลิกา  ดลรักษ   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
8.  นางสุกัลญา  โพธ์ิละเดา  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง 
9.  นางวนิดา  อำภรณ   ตำแหนง  หัวหนาฝายงบประมาณ รก.ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

10.  นางสาวเพชรรินทร พิมพสวัสด์ิ  ตำแหนง  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
11.  นางนฤมล  ทิพวงค   ตำแหนง  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
12.  นางพูนทรัพย จันทพล   ตำแหนง  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
13.  นางสาวนงพงา จำเริญสรรพ  ตำแหนง  หัวหนาฝายวิเคราะหนโยบายและแผน 
14.  นางนงนุช  ภูชางทอง  ตำแหนง  หัวหนาฝายทะเบียนพัสดุและทรัพยสิน 
15.  นางสุชาดา  อภัยพัฒน  ตำแหนง  หัวหนาฝายสงเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
16.  นางสาวชวัลนุช     สุดวิไล   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
17.  นายณรงวิทย สำราญสม  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
18.  นางวิภาพร   ภูเครือ   ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
19.  นายพรหมพิชญ เวียงแก   ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร 
20.  น.ส.วนิดา   พันโกฏิ   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
21.  น.ส.สุชานันท อ่ิมประเสริฐ  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
22.  นายสมพร  รอดสันเทียะ  ตำแหนง  พนักงานขับรถยนต 
23.  นายเสถียร  แตงประกอบ  ตำแหนง  ประชาชน 
24.  นายอรุณ  พรมประเทศ  ตำแหนง  ประชาชน 
25.  นายชรินทร  เครือวรรณ  ตำแหนง  ประธานสภา องคการบริหารสวนตำบลโพน 
26.  นายภานุ  ถวิลถึง   ตำแหนง  ประชาชน 
27. นางสาวเนตรชนก โมคภา   ตำแหนง  ผช.จพง.ธรุการ 
28.  นางวิสาขา  ภารประดิษฐ  ตำแหนง  ท่ีปรึกษาพิเศษ นายก อบจ. ดานการพัฒนาชุมชน 
 
เริ่มประชุม      เวลา  13.30 น.  
 
นายสุนนัท  โคตะวนินท 
เลขานุการสภาฯ ครับขออนุญาตท่ีประชุมนะครับ ทางฝายเลขาไดตรวจดูรายช่ือ ทานสมาชิกสภา  

ท่ีไดมาลงช่ือเขารวมประชุมมาครบองคประชุมแลวนะครับ ขอเรียนเชิญ         
ทานเสนีย เอกบุตร ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดประจำ       
ท่ีบัลลังก และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไปครับ  ขอกราบเรียนเชิญ
ครับ 

 



 3 

นายเสนีย เอกบุตร เชิญน่ังครับ เม่ือทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ                         
ประธานสภาฯ        มาครบองคประชุมแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
    กาฬสินธุ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  2  คร้ังท่ี 5 ประจำป  2567  ณ  บัดน้ี   

  
ระเบียบวาระที ่1      เรื่องทีป่ระธานจะแจงใหที่ประชมุทราบ 

ประกาศ เร่ือง  พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณเปนท่ีเชิดชูย่ิงชางเผือก       
และเคร่ืองราชอิสริยาภรณอันมีเกียรติยศย่ิงมงกุฎไทย ช้ันต่ำกวาสายสะพาย            
ประจำป 2567  รายละเอียดตามเอกสารท่ีสำเนาใหทานสมาชิกแลวนะครับ  

 
ระเบียบวาระที ่ 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชมุ 

สมัยสามญั  สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 4  ประจำป  2567 
    เมือ่วนัที ่ 13  สิงหาคม  2567 

และไดนำรายงานการประชุมสภาฯ ท่ีสภายังไมไดรับรองลงไวใน   
 เว็บไซตของ องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เปนการลวงหนา  
 แลว  เพ่ือใหทานสมาชิกไดมีโอกาสตรวจดูกอนการประชุม  

-  เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เชิญครับ 
 

นางสวาท ประดับการ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานผูบริหาร ทานหัวหนาสวนราชการทานสมาชิก
ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉันนางสวาท ประดับการ สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ เขตอำเภอคำมวง  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดมา
ตรวจรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ   สมัยท่ี  2 คร้ังท่ี 4  ประจำป  2567  
เม่ือวันท่ี  13 สิงหาคม  2567  ไดมาประชุมเพ่ือตรวจรายงานการประชุม  เม่ือ
วันท่ี  16  สิงหาคม 2567  และไดจัดเตรียมไวใหทานสมาชิกไดมีเวลาตรวจ
รายงานการประชุมดังกลาว  กอนท่ีจะมีการประชุมสภาในวันน้ี เพ่ือใหสภารับรอง
รายงานการประชุมคร้ังท่ีผานมา ทานสมาชิกสภาคงไดตรวจดูแลว  สวนการแกไข
ถอยคำในรายงานการประชุมกระทำไดโดยมติของท่ีประชุม ขอบคุณคะ 

 
นายเสนีย  เอกบุตร ขอบคุณทานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                        
ประธานสภาฯ        มีสมาชิกทานใดจะแกไขถอยคำรายงานประชุมสภา หรือไมครับ  
    สมัยสามญั  สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 4  ประจำป  2567 
    เมือ่วนัที ่ 13  สิงหาคม  2567 

-  ถาไมมี ถือวาที่ประชุมใหการรับรองรายงานการประชุมสภา  
สมัยสามญั  สมัยท่ี  2 ครั้งที่ 4  ประจำป  2567 

    เมือ่วนัที ่ 13  สิงหาคม  2567 
 
ระเบียบวาระที ่3  ญัตติรางขอบัญญตัิองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสนิธุ 

เรื่อง  งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ. 2568  (วาระที ่1) 
    -  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ผูเสนอ 
    -  เชิญทานนายกครับ 
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นางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล 
นายก อบจ.กาฬสินธุ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ และสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ดิฉันนางเฉลิมขวัญ หลอตระกูล           
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำป ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  

บัดน้ี  ถึงเวลาท่ีผูบริหารทองถ่ินขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
จะไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
1.  สถานะการคลัง 

1.1  งบประมาณรายจายท่ัวไป  ณ 30 มิถุนายน 2567   
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2567  ณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะ

การเงินดังน้ี 
1.1.1 เงินฝากธนาคาร   จำนวน 453,696,491.86 บาท 
1.1.2 เงินสะสม    จำนวน 1,234,896,007.78 บาท 
1.1.3 เงินทุนสำรองเงินสะสม  จำนวน - บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จำนวน 

โครงการ รวม -  บาท 
1.1.5 รายการกันเงินไวโดยยังไมไดกอหน้ีผูกพัน จำนวน 1 โครงการ 

รวม 499,000  บาท 
1.2  เงินกูคงคาง  33,564,625.78 บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
2.1  รายรับจริง จำนวน 811,382,999.00 บาท ประกอบดวย 
หมวดภาษีอากร    จำนวน 25,762,328.46 บาท  

 หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต  จำนวน  1,600,367.03 บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน   จำนวน  2,857,590.46  บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย  จำนวน  0.00 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด     จำนวน  807,782.00 บาท 
หมวดรายไดจากทุน     จำนวน 0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร     จำนวน 3,817,314,310.05 บาท 
หมวดเงินอุดหนุน     จำนวน  398,623,500.00 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวตัถุประสงค  
จำนวน 182,679,388.84 บาท 
2.3  รายจายจริง  จำนวน  709,148,872.30 บาท ประกอบดวย  
งบกลาง     จำนวน    38,770,469.06  บาท 

         งบบุคลากร    จำนวน  335,302,072.09  บาท 
         งบดำเนินงาน    จำนวน  163,085,398.03บาท 
         งบลงทุน    จำนวน  166,940,933.12  บาท 
         งบเงินอุดหนุน    จำนวน      5,050,000.00  บาท 
         งบรายจายอ่ืน    จำนวน                  0.00  บาท 
        2.4 รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค  
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จำนวน 181,831,388.84 บาท  
        2.5 มีการจายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหนาที ่ 

จำนวน 0.00 บาท  
2.6 รายจายที่จายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม  
จำนวน 4,143,259.00 บาท  

        2.7 รายจายที่จายจากเงินกู จำนวน 0.00 บาท  
 

คำแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568 

1. รายรับ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ป  2566 

ประมาณการ 
ป 2567 

ประมาณการ 
ป 2568 

รายไดจัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร  25,762,328.46 27,000,000.00 26,000,000.00 

หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และ
ใบอนุญาต 

1,600,367.03 1,038,300.00 1,610,000.00 

หมวดรายไดจากทรัพยสิน 2,857,590.46 2,300,000.00 2,850,000.00 

หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 807,782.00 20,000.00 780,000.00 
 

   

รวมรายไดจัดเก็บเอง 31,028,067.95 30,358,300.00 31,240,000.00 

รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดภาษีจัดสรร 381,731,431.05 388,800,000.00 388,000,000.00 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

381,731,431.05 388,800,000.00 388,000,000.00 

รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 หมวดเงินอุดหนุน 398,623,500.00 404,841,700.00 649,934,000.00 

 รวมรายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

398,623,500.00 404,841,700.00 649,934,000.00 

รวม 81,138,299.00 824,000,000.00 1,069,174,000.00 
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2. รายจาย 
รายจาย รายจายจริง 

ป 2566 
ประมาณการ 

ป 2567 
ประมาณการ 

ป 2568 

จายจากงบประมาณ    

งบกลาง 38,770,469.06 143,288,790.00 265,216,840.00 

งบบุคลากร 335,302,072.09 380,893,180.00 528,947,820.00 

งบดำเนินงาน 163,085,398.03 187,669,560.00 264,992,540.00 

งบลงทุน 166,940,933.12 107,899,900.00 6,066,800.00 

งบเงินอุดหนุน 5,050,000.00 4,248,570.00 3,950,000.00 

รวมจายจากงบประมาณ 709,148,872.30 824,000,000.00 1,069,174,000.00 

 

     จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ พิจารณาคะ 
 
ประธานสภาฯ   ตามท่ีทานนายกฯ  ไดเสนอญัตติตอสภาเพ่ือใหสภาพิจารณาให  
(นายเสนีย  เอกบตุร) ความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ น้ัน   
    ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจง ระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
    ขอเชิญครับ  
 
เลขานุการสภาฯ   กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ 
(นายสุนันท โคตะวินนท) สำหรับขอบังคับการประชุมก็จะอาศัยอำนาจ ขอ 47 นะครับ ในการพิจารณา

ญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ี 1 ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินท่ีปรึกษาในหลักการแหงราง
ขอบัญญัติ และลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัติน้ันหรือไม หากมีสมาชิก
สภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามไมใหลงมติกอนท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินได
อภิปรายในเร่ืองน้ันพอสมควรแลว ประกอบกับขอ 45 วรรค 3 ญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระรวดเดียวไมไดและการพิจารณาวาระท่ี 
2 ใหกำหนดระยะเวลาแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง นอกจากสภาทองถ่ินมี
วาระมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติน้ัน นะครับ ขอบคุณครับทานประธานครับ 

 
 
ประธานสภาฯ   ขอบคุณทานเลขาท่ีไดช้ีแจง ขอกฎหมายและก็ขอระเบียบใหสภาไดทราบ 
(นายเสนีย  เอกบตุร) ตอไปเปนการพิจารณาในวาระท่ี 1  ข้ันรับหลักการนะครับ โดยใหท่ี                

ประชุมปรึกษาในหลักการแหงรางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงราง
ขอบัญญัติหรือไม 

    -  เชิญสมาชิกทานใดมีความประสงคจะอภิปรายหรือไมนะครับ เชิญครับ 
    เชิญทานปราการ อุตสาห ครับ 
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นายปราการ อตุสาห ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และทานผูบริหาร ผมปราการ 
อุตสาห จากอำเภอหวยเม็ก ทานประธานสภาท่ีเคารพครับ ตามท่ีทานนายกไดนำ
รางขอบัญญัติป พ.ศ. 2568 เขามาในสภาอันทรงเกียรติแหงน้ีเพ่ือใหทานสมาชิก
สภาทุกทานไดอภิปรายแลวก็ไดตรวจดู ความถูกตอง ความชัดเจนในการใชจาย
งบประมาณเพ่ือใหคุมคานะครับ ในการบริหารจัดการ ทานประธานท่ีเคารพครับ 
สำหรับตัวผมเองนะครับ โดยหลักการก็จะมีขอสอบถามอยู แตส่ิงท่ีนาดีใจทาน
ประธานสถานะการคลัง สถานะการคลังของพวกเรา เงินผากธนาคาร มีอยู 
453,696,491.86 ทานประธานถือวาม่ันคงไหม ทานประธานครับ ทีน้ี ย่ิงมาดู
เงินสะสมนะครับ ทานประธานย่ิงนาจะดีใจใหญ 1,234,896,007.78 บาท   
ในสวนน้ีคงไดเอาออกมาใชประโยชนมากนะครับ เงินกูท่ีคงคางนะครับ อันน้ี    
33 ลาน พอดีทานนายกไดแถลงงบประมาณป 2568 นะครับ เงินรายรับจริง   
คำวาป 2566 น้ัน เจ็ดรอยเกาลาน หน่ึงแสนส่ีหม่ืนนะครับ แลวก็ประมาณการ
เม่ือป 67 มันจะมาปรากฏเอาปถัดไป นะครับ ก็แปดรอยย่ีสิบส่ีลาน สำหรับป 68 
น้ัน นาดีใจ ทานประธานแตสำหรับพวกเราจะไดเขามาหรือไมไดเขามาเหลืออีก 4 
เดือน หน่ึงพันเกาสิบหกลาน ทานประธานนาจะดีใจแทนพ่ีนองชาวกาฬสินธุเรา 
เพราะวางบประมาณเราเพ่ิมข้ึน ก็คงจะฝากไวกับทานนายกนะครับ แลวก็คณะ
ผูบริหารท่ีจะดูแล คนเมืองกาฬสินธุ ของพวกเรา เกาแสนแปดหม่ืนคนนะครับ มา
ดูในงบประมาณในสถานะการคลังในสวนงบประมาณรายรับรายจาย ก็คงจะ       
บาลานซกัน ก็มีส่ิงท่ีหนักใจนะครับอยูท่ีงบประมาณรายจายประจำ บวกแลว 2 
รายการ รวมแลว เการอยกวาลาน รายจายประจำ สำหรับท่ีจะปลอยใหทานนายก 
พวกเรา ขาราชการ ในสวนของผูบริหารระดับ ผอ. ผูชวย ผอ. รอง ผอ. ลงไป    
ถาไมดูแลชวยทาน มันก็จะเหลือแตงบรายจายประจำท่ีมีคาใชจายสูงข้ึน  ๆและก็
สูงข้ึน ในสวนน้ีอยากจะดูใหระเอียดในปท่ีแลวนะครับ ก็ขอดูวาตัวผม เปนหวงใน
เร่ืองบุคลากร บุคลากรข้ึนเงินเดือนแตละข้ัน นะครับ 6 เดือนคร้ัง ผลัดแรก 
3,000 ส้ินปอีก 3,000 ปหน่ึง 6 พันบาท 5 ป เทาไหร ทานประธาน หาหก
สามสิบ สามหม่ืน มันจะไมเปลืองไดไงครับ ถามจริง ผมหนักใจ ฝากทานประธาน
ไปยังทานผูบริหาร ฝากไปหาทานนายกดวย ปน้ีก็อยากจะดูรายช่ือ ใครบางท่ีได 2 
ข้ัน ใครบางท่ีไดเงินเดือนก่ีรอบ  ๆอยางน้ี เพ่ือจะใหตรวจดูใหเทากัน ตรวจดูชวย
ทาน ตรวจดูเพ่ือกันขอผิดพลาด ดูชวยกันโดยฝากไวกับทานคณะกรรมการแปร
ญัตติในรอบน้ีนะครับ ขอบคุณมากนะครับ แลวก็อีกสวนหน่ึงนาจะหาดูในท่ีประชุม
แหงน้ี ในท่ีสภาอันทรงเกียรติแหงน้ี เก่ียวกับเร่ืองโบนัส ทานประธานปละ 7 ลาน 
ผมก็พยายามถามจากทองถ่ินจังหวัด ในฐานะท่ีไปมาบอย คุนเคยกัน ทองถ่ิน
จังหวัด บอกวาในองคกรของพวกเรา อปท. อ่ืน เทศบาล อบต. เขามีการจายโบนัส 
หรือไม ก็ปรากฏวาไมคอยจะมีทานประธานแลวก็ถายังหาไมได ก็คงจะเหลือแต
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของพวกเราท่ีมีโบนัส นะครับ จริง  ๆแลวถาม
วาโบนัสน้ีดีไมดี  ดีครับ เพราะวาเปนขวัญและกำลังใจของผูทำงาน แตถาเรามี
เยอะ  ๆไมใชเล็กแตวาทำงานไดใหญ  ๆท่ีวาใหญ  ๆแลวงบประมาณไมทัน ก็ตองคง
พิจารณา ก็ฝากไว 2 เร่ืองครับ เร่ืองบุคลากร และเร่ืองโบนัสครับ ฝากไปยังทาน
นายกดวยครับ ขอบคุณมากครับ   
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ประธานสภาฯ    
(นายเสนีย  เอกบตุร) กอนท่ีทานสมาชิกจะรับหลักการแหงขอบัญญัติมีทานสมาชิกทานใดประสงคจะ

อภิปรายเชิญครับ   เชิญทานวิรัตน ภูตองใจนะครับ 
 
นายวิรัตน ภูตองใจ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ท่ีเคารพครับ กระผม  

วิรัตน ภูตองใจ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เขตเลือกต้ังท่ี 2 
อำเภอสมเด็จในวันน้ีก็ถือวาทานนายกไดเสนอรางขอบัญญัติรายจายงบประมาณ
ประจำป พ.ศ. 2568 ซ่ึงใหฝายนิติบัญญัติสภาของเราไดพิจารณาในการใชจาย
งบประมาณ ซ่ึงมาจากภาษีประชาชน น้ีคือหัวใจหลักสำคัญของการพัฒนา น้ีคือ
หัวใจหลักสำคัญในการท่ีพวกเราทำหนาท่ี เปนตัวแทนของ พ่ีนองประชาชน ทาน
ประธานท่ีเคารพครับ จากท่ีทานนายกท่ีแถลงงบประมาณประจำป พ.ศ. 2568 ก็
เห็นตัวเลขของเงินสะสม คอนขางท่ีจะเยอะมากเลยครับ เงินสะสมพอผมมาดูแลว 
ก็อยากจะฝากอยู 2 ประเด็นนะครับ ทานประธานประเด็นท่ี 1 เร่ืองของโครงสราง
พ้ืนฐานวันน้ีเงินสะสมใชไดเก่ียวกับการแกไขปญหา โครงสรางพ้ืนฐานเขาออกไป
แตละพ้ืนท่ีครับพ่ีนองประชาชนตลอดจน จนทานผูนำทองท่ีทองถ่ิน ส่ิงท่ีฝากมาน้ัน
ก็คือเร่ืองของการแกไขปญหา เร่ืองของโครงสรางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะเร่ืองของถนน
หนทางเม่ือสักครูกอนท่ีผมจะเขาประชุม ทานนายกตำบลแซงบาดาลฝากมานะ
ครับ อยู 2 เสน บานหนองแหว หมูท่ี 5 ถึงบานโคก ตำบลเนินยางและอีกหลาย
เสน เหมือนกันน่ีก็คือขออนุญาตฝาก และอีกประเด็นท่ี 2 นะครับ ท่ีอยากจะฝาก
ถึงการใชจายงบประมาณ ป 68 ของทางผูบริหารโดยมีสภาเปนฝายนิติบัญญัติใน
การกำกับดูแล ควบคุมการทำงาน จากท่ีผานมาต้ังแตป 67 ท่ีผานมา ผมเองก็คุย
กับทานนายกวาแลวก็ฝากนโยบายความคิดของทานนายกในการบริหารเก่ียวกับ
เร่ืองของงานประเพณีวัฒนธรรมตาง  ๆท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ของ
เราไดมีสวนรวมแตละอำเภอแตละพ้ืนท่ี เราเคยบอกวาดีเดนดังน้ันสนับสนุนเต็มท่ี
แลวผมเองก็เคยคิดเหมือนกันวาวันน้ีเราจะตองผลักดันแตละอำเภอไมวาจะเปน
บุญบ้ังไฟหรือตะไลลาน หรือลอยกระทงอะไรตาง  ๆน้ัน ก็ถือวา อบจ. ของเราน้ัน
ไดมีสวนรวม มากพอสมควร แตวันน้ีนะครับ อปท. ท่ีเขาไมมีงานท่ีย่ิงใหญ จนถึง
ระดับท่ีการทองเท่ียวอะไร จะเขามาชวยเหลือดูแลน้ัน เขาก็อยากมีสวนท่ีจะได
งบประมาณจัดสรรจาก อบจ. ของเรา ไปสนับสนุนไปชวยเหลือ เติมเต็มท่ีเขาแรง
ไมถึง เพราะฉะน้ันแลวป 68 น้ี ในรางท่ีทานนายกไดเสนอมาน้ีสวนหน่ึงถาเปนไป
ไดน้ันทางผูนำทองท่ี ทองถ่ิน ตลอดจนพ่ีนองประชาชนน้ี ก็อยากใหดูแลเร่ืองน้ี
เพ่ิมเติมอีกหนอย บางทีแลวถาในหมวดหมูของ การใชจายงบประมาณในการทำ
เร่ืองของ ประเพณีวัฒนธรรม น้ัน ถาเราเนนคำวากระจายใหม ลองดูนะครับ ถา
เปนไปไดก็อยากจะฝากในประเด็นน้ีเหมือนกัน ถาเราไปกระจุกอยูท่ีเดียวจะใหญ 
ใชครับแตวันน้ีรองเราดูแลใหเพ่ิมมากข้ึนอีกทีหน่ึง จะ สองหม่ืน สามหม่ืน ส่ีหม่ืน 
หาหม่ืน ก็อยูท่ีโครงการท่ีเขาขอมานะครับ เร่ืองน้ีก็ขอฝากทานประธานดวยนะ
ครับ สำหรับงบประมาณหนาป 68 นะครับ ทานประธานขอบคุณครับ 

 
 



 9 

ประธานสภาฯ    
(นายเสนีย  เอกบตุร)  ขอบคุณทานสมาชิกนะครับท่ีไดอภิปรายในสภาในความเปนหวงเปนใย ในการ

บริหารงานของพวกเรานะครับ มีทานสมาชิกทานใดนะครับ มีความประสงคจะ
อภิปราย เชิญครับ เชิญทานเกรียงศักด์ิ ครับ 

 
นายเกรียงศักดิ์ พันโกฏิ ทานประธานท่ีเคารพครับ ผมเกรียงศักด์ิ พันโกฏิ อำเภอเมืองครับ ทานประธาน

ครับ ในวาระท่ี 1 รับหลักการ ผมมีคำถามท่ีจะใหผูบริหาร ไดใหความชัดเจนใน
ยอดงบประมาณ พันกวาลานทานประธาน มันก็เปนงบประจำคร่ึงหน่ึง ในฐานะท่ี
ผมมาเปนสมาชิกสภาท่ีมาจากประชาชนก็เปนหวงงบประมาณท่ีจะไปลงพ้ืนท่ีของ
พ่ีนองประชาชนวามีสัดสวนของตัวเลขท่ีนอยอยูก็เลยอยากจะกราบเรียนถึงทาน
ผูบริหารวาไดกรุณานำโครงการท่ีพ่ีนองประชาชนทาน เขาเรียกรองมาแกไขปญหา
ใหเขาแกไขปรับปรุงใหมันมีความสมบูรณ ไมอยากให พอเปนขอบัญญัติท่ีทานผูวา
ลงนามแลวใหทานไดทักทวงเรา ตรงน้ันก็ไมอยากใหเกิด ซ่ึงหลายปท่ีผานมาน้ัน 
ทานผูวาใหความเห็นชอบแตวามีคอมเมนทมาเพ่ือใหเราตรวจสอบปรับปรุงอันน้ีก็
ไมอยากใหเกิด ก็ขอฝากทานถึงทานนายกดวย ทานประธานครับ ตอมาเร่ืองเงินกู
อันแรกเปนของกรุงไทย เขาใจวาคงจะหมดและครบในป 68 น้ีใชไหม ประมาณ
น้ันทานประธานเพราะวาทานมีเงินกูทานนายกทานเสนอแลวสภาไดอนุมัติ ใหทาน
กู ทานประธาน ผมเลยมองถึงหลักการวาผูกู ผูอนุมัติกู ถาเปนไปไดคนกูก็ตองมาใช
หน้ีตามหลักทานประธานก็เลยเสนอทานประธานแลวก็สงเสียงไปยังทานสมาชิก
สภานะครับวาทานไดโปรดมาใชหน้ีดวยใหทานกับมาใชหน้ีนะครับทานประธานใน
รอบท่ีจะถึงน้ีใหทานกลับมา รวมท้ังทานนายกดวย ทานประธานครับ บางคร้ังทาน
ผูบริหารทานก็บอกวาทานดูมาดีแลว กอนท่ีจะนำรางขอบัญญัติเขาสภา เร่ือง
สงเคราะหผูปวย แลวก็มีเงินคาทำศพ ในสวนของครู ขาราชการ อบจ. พนักงาน
จาง ลูกจางประจำ อันน้ี 3 เทาครับทานประธาน จากการเสียชีวิต เราก็คงไมอยาก
ไดนะครับ ถาไมจำเปน คำถามคือ ของ รพ.สต. ยังไมมีมาหรือเราต้ังงบประมาณมา
ในสวนไหน ทานประธาน กอนจะบอกวาทานนายกทานดูมาดีแลว ผมในฐานะท่ีผม
เคยทำหนาท่ีแปรญัตติรางงบประมาณ ผมก็เห็นตรงน้ีนาจะสามารถปรับลดได ทาน
ประธานเปนคาตอบแทน คาตอบแทนทานประธานสภา ทานรองประธานสภา 
ทานสมาชิกสภา อยางนอย ๆ ผมดูแลว สามารถอยูได 2 เดือน ผมดูแลว พอครบ
วาระอยางนอย  ๆก็ 45 วัน รวมท้ัง กกต. จะรับรองดวย เพราะวากินเวลาไมนอย
กวา 2 เดือน อันน้ีผมมาฝากคณะกรรมการแปรญัตติ งบประมาณ สามารถปรับลง
ได 2 เดือน ครับ เม่ือสักครูน้ีทานสมาชิกไดพูดถึงเร่ืองโบนัส จริง  ๆแลวผม
สอบถาม 2 รอบ ในฐานะท่ีสมาชิกใหผมทำหนาท่ีคณะกรรมการ อบจ. ผมถาม
ทองถ่ินจังหวัด 2 รอบ แลวรอบท่ี 2 ทานนายกทานก็อยูดวยวานอกจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดท่ีมีเงินพิเศษเปนโบนัสมีหนวยงานอ่ืนไหม ในจังหวัดกาฬสินธุ 
ทานก็ตอบถึง 2 คร้ังวา มีเหมือนกันประมาณ 4-5 แหงครับ ทองถ่ิน ไมใชวามี
เฉพาะท่ี อบจ. นะครับ ตอมาเร่ืองการเลือกต้ังเห็นหลายทานก็บอกวา 45 ลาน 
จริง  ๆแลว  50 รวมท้ังคาตอบแทนเจาหนาท่ีดวย 5 ลาน เปน 50 ดูในภาพรวม
แลว รถยนต รอบน้ีจะไมมีทานประธาน ไมมีเสนอมา ก็เขาใจไดตามสภาพ
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เศรษฐกิจ แตวาในฐานะท่ีผมเปนสมาชิกสภา อันไหนท่ีควรอนุมัติก็จะอนุญาตให
ทานทำแลวถาทานตอบไดแลวมีเหตุมีผล ตอมาครับ ของโรงเรียนหนองหางพิทยา
จริง  ๆแลวผมเห็นสภาพแลวนะครับ ทานก็เสนอมาเร่ืองเคร่ืองแตงกายวัสดุกีฬา ก็
มีความจำเปนทานประธานเพราะวาถาเราติดตามเร่ืองการกีฬาเร่ืองฟุตบอล
ประเทศสเปนเขาสนับสนุนการกีฬาต้ังแตเยาวชนนะครับ ฉะน้ันปท่ีผาน  ๆมา เขา
จะไดแชมปทุกแชมปท่ีมีไมวาแชมปยุโรป แชมปอายุ 19 แมแตแชมป โอลิมปค 
เขาก็ไดอันน้ีเขาสนับสนุนกันจริงจัง อันน้ีผมเห็นดวย ทานประธานครับ อันน้ีขอให
สวนราชการท่ีเก่ียวของในเร่ืองท่ีสูงหนอย มีศูนยโฮมสุข 2 สวน มี 5 ลาน กับ 2 
ลาน ก็ขอคำอธิบาย ถาไมทันก็ใหทานมาอธิบายเก่ียวกับคณะกรรมการแปรญัตติ
รางงบประมาณก็ไดตัวเลขมันสูงครับทานประธาน ตัวเลขมันสูงแตงบประมาณท่ีจะ
ไปพัฒนาในพ้ืนท่ีของพ่ีนองประชาชนมันนอยกวา อันตอมาเร่ืองทุนการศึกษาทาน
ประธาน ท่ีผาน  ๆมาก็ทานจะใหเหตุผลคือ เคยใหมาแลวก็ใหตอไป แตวาตัวผมเรา
ใหแบบมีวัตถุประสงคไดไหม เชนใหเขาไปแลวเขาเรียนจบมาแลวเขาก็มาพัฒนา
แลวก็มาอยูในโรงเรียนในสังกัด อบจ. ของเรา มาอยู รพ.สต. ไดไหม ประมาณน้ัน
ทานประธาน ไมใชวาเราสนับสนุนเขาไปแลว เขาจะไปทำงานท่ีไหนอยางไร มา
ตอบแทนทุนใหหนอยไดไหมทานประธาน เพราะวาบางคร้ังเราก็ไปแสวงหา 
ตำแหนงขาราชการอ่ืน ท่ีเขาจะมาอยูกับเรา คนท่ีมาอยูกับเรามันตองมีใจมาอยูกับ
เราทานประธาน ผมก็เลยอยากกราบเรียนทานประธานถึงผูบริหารวาเราใหทุนท่ี
มีวัถตุประสงคไดไหม อยางเชนทุนของในหลวงราชการท่ี 9 ทุนมหิดล จบมาแลวก็
มาเปนแพทย พยาบาล มาเปนอะไรก็แลวแตท่ีทานใหทุนไปประมาณน้ันไมวาจะ
เปนสาขาท่ีมีความจำเปนเชนทันตกรรม หมอฟน ไดขาววาเราขาดหรือ ถาเปนครูก็
เปนเคมี ฟสิกซ นะครับ ทางดานยุทธศาสตร หรือพวกปญหาประดิษฐ ทาน
ประธานครับ สุดทายเลยงบประมาณเก่ียวกับดานการเกษตร หรือผมอยากใหทาน
ประธานถึงทานนายกไดปรับปรุงในสวนของการเกษตรใหมีความมีมากในฐานะ
จังหวัดของเราเปนจังหวัดเกษตรกรรมนะครับมีการปลูกขาว 2-3 รอบ มีการปลูก
ดานการเกษตรหลายรอบ แลวจากการท่ีผมติดตามขาวบานเมือง เร่ืองขาว รวมท้ัง
ประเทศนะครับทานประธาน ทานรูหรือไมวาขาวของเรากำลังจะสูญพันธุ เราไป
ปลูกพันธุขาวของชาวตางชาติแลวเน่ืองจากวาพันธุขาวของเราไมแข็งแรง ไม
ทนทานตอโรค เลยไปปลูกตามเขา ปลูกตามประเทศมาเลเชีย หรือประเทศ
เวียดนามประมาณน้ัน ทำใหการแขงขันของเรานอยลงนะครับก็เลยอยากจะฝาก
ทานประธานถึงทานนายกถึงทานผูบริหารวาอยากใหทานทำโครงการเก่ียวกับ
การเกษตรเพ่ือชวยเหลือพ่ีนองประชาชน นะครับเพราะวาปหน่ึงปลูกขาว 2 คร้ัง 
นะครับใหเขาพอมีอยูมีกินมีใชใหเขาพอไปไดทานประธาน ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ    
(นายเสนีย  เอกบตุร)  มีทานสมาชิกทานใดนะครับ มีความประสงคจะอภิปราย เชิญครับ เชิญทานอุทัย 

แกวกลา นะครับ เชิญครับ 
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นายอุทัย แกวกลา กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติ ผมอุทัย     
แกวกลา จากอำเภอฆองชัยครับ ทานประธาน ผมคิดแลวคิดอีกวาจะอภิปราย
หรือไมผมนิดหน่ึงครับทานประธานครับ ผมเองก็คงเหมือนกับทุกทานวาปน้ีเรา  
คงตองดูชวยกันดี  ๆโดยเฉพาะคณะกรรมการแปรญัติงบประมาณ ท่ีจะต้ังในอีก 
ไมนานน้ีนะครับ นำเรียนทานประธานวาผมขอดูรายละเอียดงบประมาณท่ีเพ่ิมข้ึน 
ปน้ีเพ่ิมข้ึนจากปท่ีแลวประมาณ 245 ลาน ทานประธาน ป 2566 
81,182,999 บาท ปน้ีครับป 67  824 ลาน ป 66 มาหาป 67 เพ่ิมข้ึน เปน 
สองลานเศษครับทานประธานแตป 67 มาต้ัง 68 เพ่ิมข้ึน 245,174,000 บาท 
ซ่ึงถือวาเยอะมาก ก็ดูจากวงเงินต้ังงบประมาณในป 2568 แลว คนอ่ืนไมเห็นไสใน
จะเห็นวา อบจ. เงินเยอะมาก ต้ังงบประมาณเปนพันลาน ก็ถือวาถาคนอ่ืนมองเขา
มาก็อาจจะดีใจวางบประมาณ อบจ. สูงข้ึน ผมพยายามดูทานประธาน พยายามดู
วา งบท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากไหนปรากฎวาถาดูจากงบเพ่ิมข้ึน จะเห็นวาเงินสวนท่ีเปน
รายไดท่ีเปนรัฐจัดเก็บใหพรอมกับเงินท่ี อบจ.จัดเก็บเอง คอนขางป 66 มาป 67 
เพ่ิมข้ึนนิดเดียวจากป 67 มาป 68 ลดลง 800,000 บาทครับ ก็แสดงวาป 67 
เราต้ังไวท่ี 388,000,000 บาท ในเร่ืองรายไดท่ีจัดเก็บเอง กับรัฐจัดเก็บให ใน
สวนท่ีป 68 เราต้ังประมาณการรายจายไวแคประมาณ 388,000,000 บาท ซ่ึง
ลดลงจากปท่ีแลว 800,000 บาท  มาดูหมวดท่ีเปนหมวดท่ี 2 หมวดเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล ซ่ึงจะเห็นวายอดน้ีเพ่ิมข้ึน มาก เงินอุดหนุน ในป 67 เราไดรับเงิน
อุดหนุนท้ังหมด 404,841,700 บาท เราคาดวาในป 68 เราจะมีเงินอุดหนุน
เพ่ิมข้ึน 649,934,000 บาท เพ่ิมข้ึน 245,092,300 บาท ผมก็ไปดูวาเปนเงิน
อุดหนุนรายการท่ีเรากำลังพูดถึงวาเพ่ิมข้ึนตรงน้ีเพ่ิมข้ึนเพราะอะไร อุดหนุนอะไร 
มาดูในขอบัญญัติแลว เฉพาะเพ่ิมข้ึนจากเงินเดือนสาธารณสุขกองเดียวทาน
ประธาน 123 ลานบาท กองเดียวนะครับ ยังไมรวมกองการศึกษา ท่ีเพ่ิมข้ึนตาม
ยังไมรวม เงินขาราชการ อบจ. จะตองเพ่ิมตามดังน้ันผมคิดวาการเพ่ิมข้ึนเปน ถาดู
ไสในจะเห็นวามันเพ่ิมข้ึนโดยมีนัยวามันมีเงินอุดหนุนท่ีเปนเงินเดือนเขามาเปนหลัก
เราจึงไมมีความเม็ดเงินอ่ืนท่ีจะเพ่ิมไปในการยกระดับ คุณภาพชีวิตของพ่ีนองได
ดังน้ันผมคิดวาดูขอมูลจากตรงน้ีแลวคงตองฝากทานประธานไปยังทานผูบริหารวา
เราตองทำ 2 เร่ืองทานประธาน เร่ืองท่ี 1 ก็คือวา ทำอยางไรรายไดในการจัดเก็บ
เองเราจะมีแนวทางหรือกุศโลบายอยางไรในการใหมีรายไดในการจัดเก็บเอง
เพ่ิมข้ึน เร่ืองน้ีเราตองคิดเพราะวาเราเองเจอหมากล็อคจากเงินรายไดท่ีเปนเงิน
ลอเล่ือนท่ีรัฐจัดเก็บใหขนสง เราถูกล็อคไวท่ี 187 ลาน ต้ังแตป 62 เก็บไดเทาไหร 
ก็เทาน้ี ล็อคท่ี 2 เราเองไมมีรายไดในการท่ีเราจัดเก็บเองเลย ทำอยางไร เก็บเองก็
คือเรามีเก็บเองอยูก็คือโรงแรม สรรพสามิต น้ำมัน ผมคิดวาเราคงหาวิธีชวยกัน วา
เราจะทำอยางไร โดยเฉพาะพ่ีนองท่ีเขาทำเร่ืองโรงแรมแลว เขาบอกวาโรงแรมใน
การเขาพักในจังหวัดกาฬสินธุ เพ่ิมข้ึน 200% ทานประธาน แตนอง  ๆเขาก็ยัง
เก็บตังคไดเทาเดิม สามแสนกวาบาท ดังน้ันผมคิดวาคงเปนภาระของพวกเราทุก
คนชวยกันวาเราจะจัดการเร่ืองน้ีอยางไร ในสวนตัวผมแลวผมคิดวาปน้ีผมถือวา
เปนปหน่ึงท่ี ปหน่ึงท่ีทาง อบจ. กาฬสินธุได ทำขอบัญญัติงบประมาณเปนไปตาม
ระเบียบกฎหมายก็คือนำเสนอรางขอบัญญัติ ตอสภา อบจ. ภายใน 15 สิงหาคม ก็
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ถือวาคงเปนความต้ังใจของทานนายก แลวก็สวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือท่ีจะให
เปนไปตามกฎหมายกำหนดก็คงตองนำเขา เสนอตอสภา อบจ. ตอไป ซ่ึง ดู
รายละเอียดแลวก็ถือวาเสนอตอสภาภายใน 13 สิงหาคม อยูในขอกำหนด ครับผม
เองมาดูรายละเอียดแลว รายละเอียดอ่ืน ผมคิดวาเราบีบมากในการเลือกต้ัง เราจะ
มีการเลือกต้ัง 2 ปซอน ทานประธานในป 68 เลือกต้ังเราต้ังไวท่ี 45 ลานบาท อีก
ปถัดไปก็คงเปนการเลือกต้ังอีกรอบหน่ึง เปนเลือกต้ังทานผูบริหาร นาจะไมต่ำกวา 
45 ลานบาท 2 ปน้ี นาจะเปน 2 ปท่ี เราตองคิดชวยกันวาเราจะหาเม็ดเงิน
อยางไร เพ่ือจะใหพ่ีนองกาฬสินธุเสียโอกาสจากการพัฒนา อบจ.กาฬสินธุ กับพ่ี
นองประชาชน โดยเฉพาะตอนน้ี ทานนายกไดพยายามไดยกงานช้ินใหมพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพ่ีนองประชาชน โดยจะใชเงินท้ังส้ิน นะครับ ก็คงฝากวา 2 
ประเด็นท่ีนำเรียนก็คือหารายไดเองท้ังหมด คือวาเราตองคิดชวยกัน จะทำอยางไร 
อันท่ี 2 ส่ิงสำคัญ ผมคิดวา ส่ิงท่ี อบจ. ตองมีก็คือ วาขอมูลท่ีเปนขอมูล นาเช่ือถือ
ผมคิดวาเราตองมี อบจ. ตองมีครับ ทำไมผมตองพูดเร่ืองน้ีผมนำเรียนตอ
คณะกรรมการประสานแผนวาจังหวัดสุรินทร โดยทานผูวาไกรสร ตอนน้ัน ตอนน้ัน
ผูวาไกรสร เจอปญหาก็คือโรงพยาบาลสุรินทร มีน้ำใชในโรงพยาบาล เขาทำขอมูล
วา สุรินทร จังหวัดสุรินทร มีแหลงน้ำแหลงเดียว ท่ีเปนแหลงใหญก็คือหวยเสนห มี
น้ำใชไดท้ังปไมเกิน 300 ลานลูกบากศเมตร เขาก็นำขอมูลท้ังจังหวัดวาแหลงเล็ก
แหลงนอยในจังหวัดมีน้ำเทาไหร มีน้ำไมเกิน 350 ลานลูกบากศเมตร เขาก็
นำเสนอขอมูลน้ีตอรัฐบาลวาจังหวัดสุรินทรตองใชน้ำท้ังอุปโภคบริโภค ปหน่ึง 
500 ลานลูกบากศเมตร ยังไงก็ไมพอ สุดทายรัฐบาลตองยอม ยอมใหงบประมาณ 
ถาไมใหงบประมาณสุรินทรจะแกไขปญหาเร่ืองขาดแคลนปญหาน้ำไมไดเขาไดมา 
300 ถาเรามีขอมูลดี  ๆโดยหลักการแลวผมคิดวาเขาไมนาจะหน้ีเราไดตอนน้ี
สืบเน่ืองวาเราอาจจะมีขอมูลไมดีเราอาจจะมีประเด็นในการตอรอง ยังไมพอดังน้ัน
คงตองฝากไปทางผูบริหารรวมท้ังทานสมาชิกสภาชวยกันกับเพ่ือน อบจ.กาฬสินธุ 
ดวยกัน นะครับผมคิดวาสภาเราท่ีฝายคาน มีแตพ่ีนองประชาชนใหโอกาสมา
เทาน้ันนะครับ ในวาระท่ี 1 ผมคิดวา ชวยดูตัวเลขแลว คงไมมีอะไรขัดของคง
เปนไปตามรางท่ีเสนอมา ผมฝากไปท่ีคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณวาตอง
ชวยกันดูวาจะทำอยางไรมีเงินนอยจะใชเงินตรงกับพ่ีนองประชาชนเปนปญหาตรง
กับส่ิงท่ีทาง อบจ. ทางนายก มีเปาหมายวางไววาอยางไร ใหเปนไปตามทิศทางของ 
อบจ.กำหนดไว ประมาณน้ีครับทานประธาน ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ    
(นายเสนีย  เอกบตุร) ในข้ันรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินะครับ มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะ

อภิปรายนะครับ เชิญครับ ทานปราการ เชิญครับ 
 
นายปราการ อุตสาห ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ นิดเดียวทานประธาน สืบเน่ือง

จากทานอุทัย แกวกลา ขออภัยท่ีเอยนาม เก่ียวกับเร่ืองงบประมาณท่ีกาวกระโดด 
ก็เพ่ือความชัดเจนท่ีไมเอาความคาใจในฐานะสมาชิกสภา ก็อยากจะฝากทาน
ประธานสภาไปยัง ทานนายก ทานคณะผูบริหาร สำหรับปงบประมาณท่ีทานนายก
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นำเสนอป 2566 น้ัน 811 ลาน ป 67 น้ันก็ 824 ลาน เพ่ิมมาเปน 13 ลาน  
ถาคิดเปนเปอรเซ็นตออกมาก็ 1.57% นะครับ ปงบประมาณนะครับ  แตวามา
สังเกตดูวา มันจะถูกตองชัดเจนหรือไม ในการวิธีงบประมาณ ป 68 
1,069,174,000 บาท ก็เพ่ิมข้ึนมาเหมือนกับทานสมาชิกผูทรงเกียรติได 
อภิปราย 245,174,000 บาท เพ่ิมมาเปน 22.93% ผมก็ยังหาไมเจอวา
งบประมาณเพ่ิม กาวกระโดดอยางน้ี มาจากท่ีเรารับ รพ.สต. 51 แหง หรือไม 
ฉะน้ันจะฝากทานประธานไปยังทานผูบริหารวาในการจัดงบประมาณตรงน้ี มัน
ถูกตองตามระเบียบวิธีงบประมาณหรือไมครับทานประธานครับ ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ    
(นายเสนีย  เอกบตุร) ในข้ันรับหลักการแหงขอบัญญัตินะครับ มีสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคจะ

อภิปรายนะครับ เชิญครับ ทานเกรียงศักด์ิ เชิญครับ 
 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ   เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  อำเภอเมืองครับ 
 ทานประธานครับเม่ือมีคนถามแลวตองมีคนตอบนะครับทานประธานอยา 
 นอย ๆใหทานผูบริหารไดช้ีแจงอภิปรายส่ิงท่ีทานสมาชิกไดกรุณาถามมาหลาย 

ขอหลายประเด็นจะไดคลายสงสัยทานประธานจะรวบลัดลงมติเลยไมไดนะ
ครับทานประธาน  ผมขออนุญาตทานประธานไดใหทานผูบริหารไดช้ีแจงดวย
ครับ 

 
ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) เม่ือก้ีผมมองไปทางผูบริหารนะครับทานไมอยูในท่ีประชุม  ในเม่ือ 

ทานเกรียงศักด์ิมีขอสงสัยทานก็กลับมาประชุมตอนะครับ  ก็ขอเชิญทาน
ผูบริหารไดตอบขอชักถามและขอสงสัยของทานสมาชิกสภาท่ีไดอภิปรายใน
สภากอนจะไดรับหลักการนะครับ  เชิญทานนายกครับเชิญครับ 

 
นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล      คะเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
(นายก อบจ.กส.)       และก็ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานคะ   

ในญัตติท่ีทางฝายบริหารไดเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  
2568  ในวาระท่ี 1 น้ัน ตัวดิฉันเองไดจดวามีทานสมาชิกซ่ึงทานก็ไดเปนหวง
เปนใยนะคะโดยเฉพาะงบปงบประมาณ  2568  น้ีเราก็ทราบกันดีอยูวาภาระ
ของคาใชจายหรือภารกิจตาง ๆท่ีเพ่ิมมากข้ึนประกอบกับปญหาความ
เดือดรอนของพ่ีนองประชาชนท่ียังเยอะมากนะคะทานก็กรุณาไดเรียนผาน
มายังทานประธานสภามายังทานผูบริหารนะคะ  ดิฉันก็จะขออนุญาตเรียน
ทานประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกทุกทานดังตอไปน้ีนะคะก็ในสวนของ 
ขออนุญาตเอยนามนะคะ  ทานแรกคะทานปราการ  อุตสาห  ทานสมาชิกสภา
จากเขตอำเภอหวยเม็กคะ  ทานไดกรุณาไดสอบถามถึงงบประมาณประจำท่ี
เปนงบบุคลากรท่ีมีสัดสวนท่ีเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยยะสำคัญตัวน้ีแนนอนคะวาปน้ี
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เปนปแรกท่ีเออปท่ีสองคะเรารับโอนภารกิจถายโอนรพ.สต.มาปน้ีเปนปท่ีสอง
แตปแรกท่ีเรารับภารกิจท่ีเราถายโอนน้ันงบบุคลากรก็คือเงินเดือนของบุคลากร
ถายโอนท้ังหมดไมไดมาอยูในขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำป  2567  
แตปน้ีตามขอระเบียบกฎหมายก็คือเขาใหเอางบประมาณบุคลากรถายโอนทุก
ภารกิจนะคะท้ังครูและก็รพ.สต.ใหปรากฎอยูในรายจายงบประมาณรายจาย
ของป 68 ดังน้ันตัวเลขท่ีกระโดดอยางมีนัยยะสำคัญน้ีทานจะเห็นตัวเลขจาก 
แปดรอยย่ีสิบส่ีลานของป 67 ท่ีเรารับงบประมาณและต้ังงบประมาณรายจาย
กระโดดมาเปนเปนพันหกสิบเกาลานในป 2568 นัยยะท่ีเพ่ิมข้ึนก็คือตัวเลข
ของงบประมาณบุคลากรและภารกิจถายโอนทุกภารกิจนะคะท่ีเพ่ิมข้ึน
ตลอดจนงบประมาณท่ีเปนเม็ดเงินเงินเดือนท่ีมีการเพ่ิมตามทุกปอยูแลวคะก็
เปนขาราชการก็จะมีฐานเงินเดือนตาง ๆนะคะดังน้ันน้ีส่ิงท่ีทานกังวลตัวดิฉัน
เองก็กังวลเชนเดียวกันดังน้ันน้ีการบริหารภารกิจของอบจ.ก็คงจะตองวิเคราะห
ในเร่ืองของแผนอัตรากำลังนะคะเพราะวาบางรพ.สต.เราตองยอมรับวายังไมมี
บุคลากรเลยนะคะมีแคผอ.กับพยาบาลหน่ึงคนก็มีเพราะวาบางท่ีเราจะรับ
กระทรวงสาธารณสุขก็ไมปลอยนะคะดังน้ันบางคร้ังน้ีภาระท่ีเพ่ิมข้ึนก็อยูกับ
แนวทางขอระเบียบท่ีสอดคลองกับงบประมาณท่ีมีอยูอยางจำกัดแตเราก็ไมให
กระทบกับประชาชนนะคะ ในสวนของแรกก็คือเงินเดือนบุคลากร  สองในเร่ือง
ของโบนัสอันน้ีขออนุญาตนำเรียนผานยังประธานสภาผานไปยังทานสมาชิกทุก
ทานนะคะโบนัสของขาราชการของเราน้ีสวนราชการวันน้ันท่ีไดเขารวมประชุม
ท่ีเปนตัวแทนของทานสมาชิกขออนุญาตเอยนามก็คือทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  
เปนคณะกรรมการในคณะกรรมการ ก.ก.จ.ก็คือคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุเราก็ไดสอบถามกันอยูวามีท่ีอ่ืนท่ียังคงมี
โบนัสเหลือแตตอไปท้ังไมตองกังวลคะอัตราการไดรับโบนัสจะมาจาก
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงานของขาราชการ  การประเมินของตัวช้ีวัด
ตาง ๆหนวยราชการตาง ๆตองตอบคำถามเองใหไดถาหากตัวช้ีวัดตอบไมได
แปลวาประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธ์ิน้ีไมไดเกิดกับพ่ีนองประชาชน
คณะกรรมการท่ีมาประเมินโบนัสทานก็อาจจะพิจารณาท่ีจะไมอาจอนุมัติโบนัส
ใหไดซ่ึงเม็ดเงินท่ีไดเสนอมาก็อาจจะสามารถท่ีจะไปแกไขปญหาใหกับพ่ีนอง
ประชาชนท่ียังประสบปญหาอยูนะคะตัวน้ีก็คือในสวนของการพิจารณาโบนัส
นะตอนน้ีมีความเขมขนมากทานไมตองกังวลเลยนะคะคือถาหนวยงานไหน
ตอบไมไดเอกสารไมครับประชาชนไมไดประโยชนตัดแนนอนคะแลวการเสนอ
งบประมาณโบนัสปน้ีเราก็ลดงบประมาณลงมาเชนเดียวกันนะคะแตทกอยาง
เราก็ทำงานดวยฟนเฟองคะภาระของพ่ีนองประชาชนน้ีดำเนินการไดก็มาจาก
แตละสวนราชการไดเสนอโครงการมาทำงานจนเปนมรรค เปนผลใหประชาชน
ไดรับโอกาสจากงบประมาณอบจ.ดังน้ันตรงน้ีมันก็จะสอดรับกันกับการทำงาน
ของแตละสวนราชการดวยเชนเดียวกันนะคะ  ในสวนท่ีสองขออนุญาตคะทาน
ประธานขออนุญาตเอยนามทานวิรัตน  ภูตองใจคะ  ทานสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  จากเขตอำเภอสมเด็จนะคะทานไดแจงมาสอง
เร่ืองคะ  เร่ืองแรกก็คือเงินสะสมท่ีไดปรากฎอยูงบประมาณรางงบประมาณ
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ประจำป  2568  ซ่ึงก็จะมีหลายๆทานสมาชิกไดสอบถามขอเดียวกันดิฉันขอ
อนุญาตตอบในคราวเดียวเลยนะคะ  เงินสะสมท่ีปรากฏในรางงบประมาณป  
2568  น้ันเปนเงินสะสมท่ีเขาเรียกวาเปนการบันทึกบัญชีทางตัวเลข  บันทึก
บัญชีมาตรฐานการบันทึกบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐท่ี
กระทรวงการคลังกำหนดนะคะซ่ึงจะเปนตัวเลขท่ีเปนทางบัญชีสวนการพิสูจน
ยอดเงินสะสมท่ีนำมาแกไขไดน้ันเขาเรียกวาการตามระเบียบของการเงินก็จะมี
การพิสูจนตามข้ันตอนระเบียบของวาดวยการใชจายการเงินเงินสะสมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนะปจจุบันเงินสะสมของอบจ.กาฬสินธุเราติดลบ
นะคะจากท่ีทานเห็นพันกวาลานแตพิสูจนยอดออกมาแลวยังติดลบแตทานไม
ตองกังวลคะหากงบประมาณน้ีเรามีในสวนของท่ีเปนอำนาจหนาท่ีหากมีถนน
ขาดกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุก็คืออุทกภัย  วาตภัยหรืออ่ืน ๆใดท่ีเปนเหตุเก่ียวกับภัย
พิบัติทานสามารถท่ีจะใหทางสวนพ้ืนท่ีแจงมาไดหากพ้ืนท่ีน้ันเกิดศักยภาพของ
ระดับพ้ืนท่ีระดับอำเภอก็ใหแจงมายังองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือท่ีจะได
พิจารณาใชจายในงบประมาณสวนน้ีแกไขปญหาใหพ่ีนองประชาชนนะคะสวน
งบประเพณีอันน้ีคงจะตองไดออกแบบรวมกันท้ังฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร
เพราะวาการสนับสนุนน้ีเบ้ืองตนเราบอกวา 18 อำเภอเราจะสนับสนุนใหทุก
อำเภอแตแตกตางกันไปตามความโดดเดนนะคะบางอำเภอเปนระดับจังหวัดไป
แลวงบประมาณก็คอยขางสูงและเราก็สนับสนุนมาโดยตลอดแตตอนน้ีเราก็ตอง
กลับมาทบทวนดวยเหมือนกันอาจจะตองขอใหทางทานคณะกรรมการแปร
ญัตติไดรวมชวยกันคิดน้ีละคะวาในสวนไหนหากเขามีงบประมาณจากสวนของ
จังหวัดไมวาจะเปนงบของวัฒนธรรมจังหวัด  งบของการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทยลงมาหนุนเสริมเยอะแลวเราจะกระจายใหกับอปท.อ่ืนท่ีเขาก็อยากจะไดรับ
โอกาสจากอบจ.ม้ัยอันน้ีตัวดิฉันเองก็คงจะตองหารือกับทานสมาชิกสภาทุก
ทานทุกเขตนะคะวาเราจะมีแนวทางรวมกันอยางใรในเร่ืองของงบอุดหนุน
ประเพณีนะคะอันน้ีก็ขออนุญาตนำเรียนผานทานประธานสภาไปยังทาน
สมาชิกนะคะ  แลวก็ในสวนของขออนุญาตเอยนามทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฎิ  
คะทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอำเภอเมือง  ทาน
ไดถามไวท้ังหมดหกประเด็นนะคะ  ประเด็นแรกทานถามในเร่ืองของ
งบประมาณท่ีเราต้ัง  2568 ก็ขออนุญาตตอบเหมือนเดิมก็คือตัวเลขท่ีเพ่ิมข้ึน
ก็มาจากสัดสวนของภารกิจถายโอนรพ.สต.ท่ีไดเขามาใหเราต้ังงบประมาณ
รายจายเร่ืองบุคลากรนะคะแลวก็เร่ืองของโรงเรียนนะคะแลวก็ภารกิจถายโอน
ตาง ๆนะคะ  สวนเร่ืองเงินกูท่ีทานไดกรุณาสอบถามมาน้ันเราก็ไดดูตามบริบท
ก็คือวาการชำระหน้ีเงินกูน้ีเราก็ทำตามระเบียบการเบิกจายนะคะแลวก็
สถานะการวินัยการเงินการคลังตลอดจนสถานะท่ีเขาเรียกวาสามารถชำระ
เงินกูไดน้ันมีระเบียบในการคำนวณนะคะซ่ึงสวนราชการของเราไดพิจารณา
เร่ืองน้ีอยางเปนสาระสำคัญในการย่ืนเสนอตอสภาเพ่ือขอความเห็นชอบกู
เพ่ือท่ีจะไปจัดบริการสาธารณะกูเพ่ือท่ีจะไดเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ี 30 ปแลว
ไมมีรถคันใหมเลย  อบจ.กาฬสินธุมีแม็คโครตัวเดียวนะคะซอมแลวก็ซอมอีก
ทานสมาชิกก็อยากใหเอาไปขุดอะไรนะคะท่ีเศษท่ีเปนชวงน้ีวัชพืชหลายพ้ืนท่ี
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เราก็มีแม็คโครแคตัวเดียวนะคะ  อันน้ีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรของเราดิฉันคิดวา
สภาของเราไดพิจารณาเห็นชอบในส่ิงท่ีจะเปนประโยชนของพ่ีนองประชาชนไม
วาจะเปนในเร่ืองของศูนยเคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีพรอมใหบริการกับอปท.อาจจะ
เปนวัสดุเราเปนในเร่ืองเคร่ืองจักรลงไปแกไขปญหาก็จะชวยแบงเบาภาระ
งบประมาณรายจายท่ีเราจะต้ังงบประมาณรายจายแตละปลงไปคะแลวก็อ่ืน ๆ
ท่ีเปนภาระกิจของอบจ.ท่ีดิฉันก็เช่ือม่ันวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุไดพิจารณาอยางถ่ีถวนแลวก็รอบคอบเพ่ือเปนประโยชนกับพ่ีนอง
ประชาชนนะคะ  ในสวนของคาตอบแทนทานสมาชิกก็กับทานหรือคาใชจาย
อ่ืน ๆในรางงบประมาณท่ีปรากฏอยูในน้ีก็คงจะไปอยูในช้ันคณะกรรมการแปร
ญัตติท่ีทานจะไดตรวจสอบงบประมาณท่ีสวนราชการท้ัง 10 สวนราชการ 12 
โรงเรียน ตลอดจน 51 รพ.สต. เสนอเขามาใหทานไดกรุณาไดดูวาส่ิงไหนหาก
ตองรอไดทานก็สามารถพิจารณาปรับลดไดส่ิงไหนท่ีเปนประโยชนท่ีตองแกไขก็
ขอความเห็นชอบใหทานไดเสนอตอสภาในข้ันตอนตอไปนะคะแลวก็ในสวน
ของเร่ืองโฮมสุขนะคะโครงการศูนยโฮมสุขก็ดิฉันจะขออนุญาตใหกอง
สาธารณสุขนะคะทานไดนำเสนอโครงการแตโดยหลักการของเราน้ีคือศูนยโฮม
สุขอยากจะทำเปนตัวแทนของอบจ.ลงไปในรพ.สต.ไมวาจะเปนการไปชวยงาน
ท่ีลนมือของรพ.สต.ปจจุบันท่ีบุคลากรท่ียังไมเพียงพอ  สองเปนการปองกัน
หลุดรอดของโครงการตาง ๆท่ีพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีของเราจะนำพาเขา
มายังอบจ.ไดแลวก็เปนตัวทนขององคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุไป
ใหบริการตอพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงในโครงการน้ีกองสาธารณสุขนะคะสวน
ราชการจะไดนำเรียนตอคณะกรรมการแปรญัตติในช้ันตอไปนะคะ  
ทุนการศึกษาดิฉันก็จะขออนุญาตรับไวแลวก็หารือเปนโครงการท่ีกำหนด
วัตถุประสงคก็คือพอรับแลวจะกลับมาไดอยางไรเพราะวากอนหนาน้ีเราก็เคยมี
ปญหาคะเราจะใหไปนอง ๆบางคนจะถึงฝงแลวไมไปตอก็มีนะคะอันน้ีก็เปน
แนวทางท่ีผูบริหารไดคุยกันอยูวาเราอยากจะสรางโอกาสใหกับลูกหลาน
เยาวชนของคนจังหวัดกาฬสินธุไดรับแลวกลับมาทำงานอยูบานสำนึกรักบาน
เกิดน้ีเปนโครงการท่ีดิฉันคิดวาพวกเราตัวแทนของพ่ีนองประชาชนคิด
เหมือนกันนะคะเพราะคิดเหมือนกันเราก็คงไปออกแบบตัวโครงการวา
โครงการน้ีจะใหเด็กกลับมาอยางไรหรือเด็กท่ีเขาจะไปเรียนตอน้ีคือเราตองเปน
ทุนส่ีปนะคะแลวมีเง่ือนไขอยางไรบางนะคะอันน้ีดิฉันก็จะรับไวเพ่ือดำเนินการ
ในป 2568 ตอไปนะคะ  สวนประเด็นสุดทายท่ีทานไดกรุณาไดสอบถามก็คือ
เก่ียวกับงบประมาณดานการเกษตรนะคะตัวดิฉันเองก็ขออนุญาตเสนอแปร
เพ่ิมตอช้ันคณะกรรมการแปรญัตติในเร่ืองของโครงการเกษตรมูลคาสูงเพ่ือแก
จนคนกาฬสินธุโครงการน้ีจะมีหลายโครงการท่ีเปนโครงการยอยลงไปไมวาจะ
เปนเร่ืองขาวเมล็ดพันธขาวของกาฬสินธุไมวาจะเปนในเร่ืองของการแปรรูป
แลวก็เร่ืองของผักปลอดสารตลอดจนหลาย เๆร่ืองท่ีเราถือวาจะเปนโอกาสใน
การแกจนของพ่ีนองประชาชนในกลุมเกษตรกรรมซ่ึงเปนอาชีพหลักของชาว
จังหวัดกาฬสินธุไดอยางดีนะคะก็คงจะขออนุญาตเสนอแปรญัตติเพ่ิมในช้ัน
คณะกรรมการแปรญัตติของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะคะ  
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ทานถัดมาคะก็จะเปนในสวนของขออนุญาตเอยนามทานอุทัย  แกวกลา  คะ
ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เขตอำเภอฆองชัยนะคะ
ทานกรุณาไดช้ีใหเห็นถึงความเปนหวงเปนใยเหมือนกันคะก็คือตัวเลขท่ีเพ่ิมข้ึน
แตงบพัฒนากับยังเหมือนเดิมแตหรืออาจจะนอยกวาเดิมดวยซ้ำอันน้ีก็เปน
หนาท่ีท่ีพวกเราทุกคนจะไดชวยกันตรวจสอบในช้ันแปรญัตติวาเราจะดู
โครงการตาง ๆท่ีเราเสนอขอความเห็นชอบในวาระถัดไปในวาระรับหลักการ
ข้ันท่ีสองท่ีสามอยางไรบางนะคะแลวก็รายไดของอบจ.เองน้ีจัดเก็บเองปจจุบัน
เรามีปญหาอยูเยอะอยูคะแลวเราก็ดำเนินการพัฒนาในรูปแบบของการท่ีจะทำ
อยางไรเราหวังจะพ่ึงจากงบรัฐบาลอยางเดียวคงไมไหวคะรัฐบาลเองก็ไมรูจะ
เอางบจากไหนมาดำเนินภารกิจตาง เๆหมือนเชนเดียวกันนะคะ  ดังน้ันน้ี
รายไดท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองเปนสวนสำคัญตัวดิฉันเองก็มีโครงการท่ีใหกองคลัง
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ซ่ึงมีฝายพัฒนาและจัดเก็บรายไดและได
คิดกระบวนการวาทำอยางไรภาษีน้ำมันเราจะไดเพ่ิมข้ึนหรือจัดเก็บไดเต็มเม็ด
เต็มหนวย  สองภาษีโรงแรมนะตอนน้ีแตกอนเรามองวากาฬสินธุเปนเมืองรอง
เขามาเท่ียวแลวเขาก็ไปพักรอยเอ็ดขอนแกนท่ีอ่ืนหมดไมเคยพักกาฬสินธุ
เพราะวาตองยอมรับวาศักยภาพโรงแรมท่ีพักของเราก็ไมพรอมท่ีจะรองรับ
นักทองเท่ียวบางคร้ังเขาก็ข่ีไปรอยเอ็ดส่ีสิบกวากิโลเมตรเขาก็ถือวามีชอยส
เลือกเยอะอยางน้ีเปนความทาทายท่ีเราจะตองวางแผนการพัฒนาเร่ืองของการ
ทองเท่ียวเพ่ือใหเอกชนเขาเห็นโอกาสแลวเขามาลงทุนในการสรางโรงแรมท่ีมี
มาตรฐานสรางรานอาหารท่ีดี ๆสรางรานคาเฟท่ีสวย เๆพ่ือท่ีใหนักทองเท่ียว
ปกหมุดหมายมานอนท่ีกาฬสินธุแตถาเกิดเรายังไมมีตรงน้ีภาษีรายไดของเรา
จากโรงแรมเราก็ยังพยายามจัดเก็บแตวาเราก็มีปญหาอยูเพราะวาอะไรคะหน่ึง
โรงแรมตองจดทะเบียนโรงแรมแตตอนน้ีบางทีโฮมสเตยก็ไมไดจดอะไรเลยเปด 
ๆมาก็รับๆแขกไปแตวาเม็ดเงินไมลงมาท่ีการจัดเก็บภาษีอยางถูกตองอันน้ันคือ
การบังคับใชกฎหมายซ่ึงตรงน้ีก็คงลงไปออกแบบรวมกันท้ัง 18 อำเภอนะคะ
เพราะวาท้ังหมดน้ีมันจะมีผลกระทบท้ังบวกท้ังลบนะคะแตวาก็เปนโครงการท่ี
คิดอยูเสมอวาเราจะหากระเปาซายยังไงในเม่ือกระเปาขวาของเราไดรับเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาลก็จำกัดอยูแลวนะคะจะเพ่ิมอยางไรรณรงคแลวคะรณรงคให
เปล่ียนไมรูทานสมาชิกเปล่ียนทะเบียนกันหรือยังนะคะเปล่ียนทะเบียนมาใช
ทะเบียนกาฬสินธุนะคะทานใชทะเบียนกาฬสินธุทานใชทะเบียนกาฬสินธุทาน
ก็จะมีความภาคภูมิใจเพราะเงินภาษีทุกรายไดท่ีกลับคืนมาก็จะเขามาสูท่ี
ทองถ่ินของเรานะคะแตตอนน้ีเราตองไปแกท่ีกระจายอำนาจคะเพราะสุดทาย
เรารณรงคไปกระจายอำนาจก็ผลักงบประมาณใหอบจ.เทาเดิมเม่ือก้ีเราไดจุด
สองเจ็ดสตางคปน้ีเรายังไดเทาเดิมเลยคือรณรงคเพ่ิมแตเขาไปสวนกลางตัดลง
มาก็เปนเม็ดเงินท่ีเทาเดิมแบบจริง ๆนาจะเพ่ิมใหเราดวยซ้ำนะคะก็ไมมีการเพ่ิม
อันน้ีเคยนำเสนอในวาระการประชุมของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุตอนท่ีเราไปประชุมเรื่องของสมาคมอบจ.แหงประเทศไทยทานนายก
หลายพ้ืนท่ีหลายอบจ.ทานก็พูดเหมือนน้ีแหละคะวาสุดทายเงินของเราภาษี
ลอเล่ือนเขาไปสวนกลางตองไปแบงใหเทศบาลกับอบต.เหมือนเดิมซ่ึงเทศบาล
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กับอบต.ทานก็ทราบดีงบก็นอยเขาก็ไมยอมท่ีจะลดเพดานหรอกคะเขามีแตจะ
ขอเพ่ิมจากอบจ.น้ันคือทำใหเราจะตองออกแบบหลายเร่ืองนะคะ  ดังน้ันวันน้ี
เปนความทาทายท่ีเราทุกคนจะตองมาบริหารราชการบริหารงบประมาณจาก
ภาษีพ่ีนองประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดตัวดิฉันเองในฐานะท่ีเปน
ผูบริหารเปนนายกอบจ.ก็ตระหนักถึงการท่ีจะเสนอโครงการเพ่ือขอความ
เห็นชอบตอทานสมาชิกสภาทุกทานแลวก็รับฟงทุกความคิดเห็นท่ีเปน
ประโยชนตอการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุและก็หวังเปนอยางย่ิงวาทานสมาชิก
สภาทุกทานจะเปนสวนหน่ึงท่ีไดนำพางบประมาณขององคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุนะคะโดยความเห็นชอบของสภาคร้ังน้ีในการผานงบประมาณ
เร่ืองวาระท่ี 1 ของงบประมาณรายจายประจำป 2568  นะคะแลวก็พรอมท่ี
จะขับเคล่ือนสวนราชการท้ัง 10 สวน  โรงเรียนท้ัง 12 โรงเรียน และก็รพ.สต.
อีก 51 แหง  พรอมคณะผูบริหารก็จะพยายามทุมเทนะคะแลวก็วางแผนงาน
ในการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดคะก็เรียนทานประธานสภาผาน
ไปยังทานสมาชิกผูทรงเกียรติท้ัง 30 ทานนะคะ  ในโอกาสน้ีดวยเชนเดียวกัน
คะขอบคุณคะ   

 
ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) ขอบคุณทานผูบริหารนะครับท่ีไดช้ีแจงใหกับทานสมาชิกสภาไดทราบ 
 กอนท่ีทานจะไดรับหลักการแหงขอบัญญัตินะครับ ซ่ึงวันน้ีทานสมาชิก 
 ก็ไดอภิปรายมาพอสมควรแลวนะครับทานมีอะไรเพ่ิมเติมครับเชิญครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ   ทานประธานครับขออนุญาตทานประธานกอนท่ีทานประธานจะขอมติ 
 ครับทานประธาน  ผมมีประเด็นท่ีอยากจะฝากทานประธานถึงทาน 

ผูบริหารทานพูดเร่ืองภาษีและรายไดจากการทองเท่ียวและท่ีพักโรงแรมทาน
ประธานผมเขาใจไดเปนหนาท่ีของอบจ.ตองจัดเก็บแตวาส่ิงท่ีผมอยากจะฝาก
คือเราพ่ึงพิงการทองเท่ียวอยางเดียวเพราะวาแมแตระดับประเทศก็พ่ึงพิงเร่ือง
การทองเท่ียวทานทราบไหมวาผูมาทองเท่ียวเราลดนอยลงไปแลวฉะน้ันส่ิงท่ี
เราจะทำคือทำยังไงผลผลิตการสงออกของพ่ีนองประชาชนเราจะมีใชมีอยูมีกิน
มีใชน้ันสำคัญครับน้ันคือหลักนะครับทานประธานผมอยากฝากทานประธานถึง
ทานผูบริหารดวยวาใหพิจารณาแผนสองดวย  แผนสองตอมาครับทานประธาน
เหตุการเกิดข้ึนกอนท่ีเราจะไปศึกษาดูงานไปประชุมสัมมนาท่ีจังหวัดสงขลา
ครับทานประธานทานประธานทราบไหมวาเกิดเกตุการอะไรท่ีทำใหราง
ขอบัญญัติเราเขาชาเขาเรียกวาจอฟามรณะระบบคอมพิวเตอรพังหมดเลยพัง
เน่ืองจากวาเสียหายจากการเกิดแพลตฟอรมท่ีเราพ่ึงพาตอนน้ันเขามีเหตุการท่ี
เกิดข้ึนท่ัวโลกแตไมทุกประเทศครับทานประธานมีบางประเทศท่ีเขาพ่ึง
แพลตฟอรมตัวเอง  เขามีแพลตฟอรมของตัวเองมีแผนสองเขาไมกอใหเกิด
ความเดือดรอนในระบบท่ีเราไปฝากความไววางใจกับคอมพิวเตอรของ
แพลตฟอรมน้ัน นะครับทานประธานเม่ือหนาจอฟามรณะเรียบรอยเลยครับ
ทานประธานขอมูลตาง ๆท่ีเรามอบใหเขาไปน้ันบางคร้ังเขาก็ทำใหมันเสีย
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หายไปไดนะครับทานประธานผมก็เลยอยากฝากทานประธานถึงทานผูบริหาร
วาใหทานมีแผนสองนอกจากเราพ่ึงพาคอมพิวเตอรแลวเราตองมีแผนสองดวย
วาถาเกิดเหตุการณลักษณะแบบน้ีเราจะแกไขปญหาแบบไหนอยางไรทาน
ประธานเราอยาพ่ึงพาเฉพาะคอมพิวเตอรอยางเดียวทานประธานบางคร้ัง
ระบบน้ีมีมันจะมีคนท่ีไมหวังดีแลวทำใหระบบคอมพิวเตอรขอมูลเสียหายสูญ
หายไดนะครับทำใหรางขอบัญญัติเราเขาชาน้ีคือสวนหน่ึงครับทานประธานผม
อยากฝากทานประธานถึงทานผูบริหารดวยครับ  ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) เร่ืองท่ีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุทุกทานได 

อภิปรายในสภานะครับทานผูบริหารก็รับทราบและก็คงจะนำไปแกไขเพ่ือ
ประโยชนสุขนะครับของชาวจังหวัดกาฬสินธุของพวกเรานะครับ  มีทาน
สมาชิกสภาทานใดมีความประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับเชิญครับ  
กอนท่ีจะรับหลักการนะครับ  เชิญสมาชิกสภาท่ีมีความประสงคอภิปรายเชิญ
ครับ  อีกคร้ังนะครับ  มีทานสมาชิกสภาทานใดมีความประสงคท่ีจะอภิปราย
อีกหรือไมครับเชิญครับ  ถาไมมีนะครับผมจะใหทานเลขาไดตรวจนับองค
ประชุมอีกคร้ังหน่ึงครับเชิญทานเลขาครับ 

 
เลขานุการสภาฯ        ครับเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ขณะน้ีมีทานสมาชิกนะครับ 

     อยูในท่ีประชุมรวมท้ังทานประธานดวยนะครับ 27 ทานครบองคประชุมครับ 
 
ประธานสภาฯ ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) - มีสมาชิกทานใดเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ 

องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2568 (วาระที ่1 )  โปรดยกมือข้ึนครับ  

 - 26 เสียงนะครับ 
- มีสมาชิกทานใดไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2568 (วาระที่ 1 )  โปรดยกมือขึ้นครับ 

 - ไมมีนะครับ 
 - เห็นชอบตามท่ีทานนายกเสนอ 26 เสียงนะครับ 
 - งดออกเสียง 1 เสียงนะครับ 
 ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบ 

รับหลักการแหงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ เรื่อง 
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2568  (วาระที่ 1 ) 
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 ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ไดมีมติรับ
หลักการแหงรางขอบัญญัติ (วาระท่ี 1) ไปแลวน้ันตามระเบียบขอบังคับ
การประชุม ตามญัตติรางขอบัญญัติท่ีสภาทองถ่ินลงมติ     รับหลักการ
แลว  ถาจะตองสงใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหประธานสภา
ทองถ่ินสงรางขอบัญญัติไปน้ัน  ใหคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดย
ละเอียดและท่ีประชุมสภาทองถ่ินตองกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ
ตอคณะกรรมการแปรญัตติดวย 
 ตามระเบียบกฎหมายกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.25647  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 3 พ.ศ.2565 ขอ
ท่ี 106 คณะกรรมการสภาทองถ่ินพนจากหนาท่ี (4) เลือกคณะกรรมการ
สภาทองถ่ินข้ึนใหมหรือเงินท่ีไดรับหมอบหมายเสร็จส้ินลงหรือวา
คณะกรรมการชุดเดิมไดพนจากตำแหนงนะครับก็คือตองเลือกต้ังใหมนะ
ครับแลวก็สภาตองเลือกคณะกรรมการแปรญัตติข้ึนใหมซ่ึงคณะกรรมการ
ชุดเดิม  ประกอบดวย 
เชิญทานเลขานุการสภาฯ  ช้ีแจงระเบียบท่ีเก่ียวของใหสภาไดทราบตาม
ขอกฎหมายดวยนะครับ  เชิญครับ 

 
เลขานุการสภาฯ ครับเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  คณะกรรมการแปรญัตติชุดท่ี

แลวนะครับก็ประกอบไปดวยดังรายช่ือดังตอไปน้ีนะครับ 
 ทานท่ี 1. นายเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ ประธานกรรมการ 
 ทานท่ี 2. นายคงเดช  เฉิดสถิตย  กรรมการ 
 ทานท่ี 3. นายอุทัย  แกวกลา  กรรมการ 
 ทานท่ี 4. นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน กรรมการ 
 ทานท่ี 5. นายเอกกฤษณ  สตาเขต  กรรมการ 
 ทานท่ี 6. นายจารุวัตร  ภูมีเขียน  กรรมการ 
 ทานท่ี 7. นางจารุวรรณ  พันเดช  กรรมการ/เลขานุการ 
ก็จะขออนุญาตทานประธานนะครับแจงไปยังคณะกรรมการแจงไปยัง
สมาชิกสภาทองถ่ินเลยนะครับวาคณะกรรมการสภาทองถ่ินนะครับมี 2 
ประเภทนะครับ  ก็คือประเภทท่ีหน่ึงนะครับคณะกรรมการสามัญนะครับ
ประกอบไปดวยสมาชิกสภาทองถ่ินมีจำนวนไมนอยกวาสามคนแตไมเกิน
เจ็ดคน  สวนคณะกรรมการวิสามัญก็ประกอบดวยสมาชิกและบุคคลท่ี
ไมไดเปนสมาชิกนะครับ  ขออนุญาตตอไปนะครับขอ 105 นะครับ  
สมาชิกสภาทองถ่ินมีอำนาจเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถ่ินเปนคณะกรรมการสภาทองถ่ินชุดตาง ๆไดตามความ
จำเปนนะครับซ่ึงในท่ีน้ีก็จะหมายถึงคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายปงบประมาณ 2568 นะครับ  ขอ 107 ครับ วิธีการ
เลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ินเสนอรายช่ือสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลท่ีไมไดเปนสมาชิก
ทองถ่ินแลวแตกรณี  ในกรณีท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิก
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สภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน  สวนกรณีท่ีผูบริหารทองถ่ินเปนผู
เสนอไมตองมีผูรับรองการเสนอช่ือใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน  เวนแต
ท่ีประชุมจะมีมติเปนอยางอ่ืนและใหนำวิธีการตามเลือกตามขอ 12 มาใช
บังคับโดยอนุโลม  ขอบังคับขอท่ี 12 นะครับก็คือการเลือกรอง
ประธานสภานะครับ ขอ 12 การเลือกรองประธานสภาก็ใหมาใชขอ 8 
นะครับ ในการเลือกประธานสภาดวยเชนเดียวกันนะครับก็สรุปความวา
อันดับแรกทานประธานก็สอบถามทานสมาชิกวาจะเลือกกรรมการสาม
หรือเจ็ดนะครับคือข้ันตอนตอไปนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนทานประธาน
คราว ๆตามน้ีกอนนะครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ขอบคุณทานเลขานะครับ  กอนท่ีจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการนะ 

ครับ  ผมขอหารือในท่ีประชุมวาเราจะทำตามระเบียบและก็การจัดต้ัง
คณะกรรมการไมนอยกวา 3 ทานนะครับ และก็ไมเกิน 7 ทาน  ผมขอ
หารือในท่ีประชุมวาเราจะต้ังก่ีทานดีครับ  เชิญทานสมาชิกครับ   
เชิญทานดนัย  จีระสมบัติครับ   

 
นายดนัย  จีระสมบัติ  ครับผมกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ   
  กระผมดนัย  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาจากอำเภอดอนจาน   
  เสนอใหมีการเลือกคณะกรรมการ 7 ทานครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ทานดนัย  เสนอ 7 ทานนะครับ  ขอผูรับรองครับ   
  ทานกุหลาบ  พิศวงค  รับรอง  ทานจารุวรรณ  พันเดช  รับรอง  
  ทานจารุวัตน  ภูมีเขียน ก็รับรองนะครับ  ผูรับรองครบนะครับ   

มีทานสมาชิกสภาทานอ่ืนจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมนะครับเชิญครับ  ไม
มีนะครับ  ท่ีประชุมเสนอ 7  ทานนะครับ   

ลำดับตอไปนะครับเปนการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำป พ.ศ.2568  
ใหทานสมาชิกสภาเสนอช่ือคณะกรรมการเลือกต้ังทีละคนนะครับ   
- เชิญทานสมาชิกเสนอช่ือคณะกรรมการ ทานที ่1 ครับ 
เชิญทานกุหลาบ  พิศวงค  ครับเชิญครับ 

 
นางสาวกุหลาบ  พิศวงค  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานคณะผูบริหารทานหัวหนา 

สวนราชการทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  ดิฉันนางสาวกุหลาบ  
พิศวงค  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
เขตอำเภอหวยผ้ึง  ขอเสนอนายเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  คะ 
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ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ทานกุหลาบ  พิศวงค  เสนอช่ือทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  นะครับ   

ขอผูรับรองครับ  ทานบรรจง  ยนตชัย  รับรอง  ทานดนัย  จีระสมบัติ  
รับรองครบนะครับ   
มีทานสมาชิกสภาจะเสนอช่ือเปนอยางอ่ืนหรือไมนะครับเชิญครับ   
ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ   
เปนคณะกรรมการทานที่ 1   

  - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  ทานที่  2  นะครับ   
  เชิญทานสมาชิกสภาครับ  ทานเนาวรัตน  คูสกุลรัตน  เชิญครับ 
 
นางเนาวรัตน  คูสกุลรัตน  กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน  

ดิฉันเนาวรัตน  คูสกุลรัตน  เขตอำเภอเมืองคะ   
  ขอเสนอทานอุทัย  แกวกลา  คะ  เขตอำเภอฆองชัยคะ 

ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ทานเนาวรัตน  เสนอทานอุทัย  แกวกลา  นะครับ  
  ขอผูรับรองครับ  ทานจารุวรรณ  พันเดช  รับรอง   
  ทานสวาท  ประดับการ  รับรอง  นะครับ รับรองครบครับ   

มีทานสมาชิกสภาทานใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ถา
ไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานอุทัย  แกวกลา  นะครับ 
เปนคณะกรรมการทานที ่2  

  - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  ทานที่  3  นะครับ 
  เชิญครับ เชิญทานอภิสิทธ์ิ  เอกบุตร ครับ 
 
นายอภิสิทธิ์  เอกบุตร  เรียนทานประธานท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   

กระผมอภิสิทธ์ิ  เอกบุตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  เขตอำเภอกุฉินารายณ   
ขอเสนอช่ือทานเอกกฤษณ  สตาเขต  ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ทานอภิสิทธ์ิ  เอกบุตร  เสนอช่ือทานเอกกฤษณ  สตาเขต   

ขอผูรับรองครับ  ทานภูมินทร  ภูมิเขต  ทานคงเดช  เฉิดสถิตย  รับรอง
ครบครับ   
มีทานสมาชิกสภาทานใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ถา
ไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก ทานเอกกฤษณ  สตาเขต   
เปนคณะกรรมการทานที่  3  นะครับ   

  - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  ทานที่  4 นะครับ 
  เชิญทานภูมินทร  ภูมิเขตร ครับ 
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นายภูมินทร  ภูมิเขตร  เรียนทานประธานท่ีเคารพ  และทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติครับ   
  กระผมภูมินทร  ภูมิเขตร  อำเภอกุฉินารายณ  เขต  2  ครับ   
  ขอเสนอทานคงเดช  เฉิดสถิตย  ครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ทานภูมินทร  เสนอช่ือทานคงเดช  เฉิดสถิตย  ขอผูรับรองครับ   
  ทานกุหลาบ  พิศวงค  ทานอภิสิทธ์ิ  เอกบุตร  ผูรับรองครบครับ   

มีทานสมาชิกสภาทานใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถา
ไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานคงเดช  เฉิดสถิตย   
เปนคณะกรรมการทานที่ 4 นะครับ 
- เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  ทานที่  5  นะครับ 

  เชิญทานจารุวัตน  ภูมีเขียน  ครับเชิญครับ 

 
นายจารุวัตน  ภูมีเขียน  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมนายจารุวัตร  ภูมีเขียน   
  สมาชิกสภา  อำเภอยางตลาด  เขต  3   
  ขอเสนอทานปราการ  อุตสาห  ครับ  เขตอำเภอหวยเม็กครับ 

ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ทานจารุวัตร  ภูมีเขียน  เสนอช่ือทานปราการ  อุตสาห   

ขอผูรับรองครับ  ทานคงเดช  เฉิดสถิตย  ทานจักรกฤษ  นอยเสนา  
รับรองครบครับ 
มีทานสมาชิกสภาทานใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ถา
ไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานปราการ  อุตสาห   
เปนคณะกรรมการทานที่  5  นะครับ 

  - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  ทานที่  6  นะครับ 
  เชิญครับ  เชิญทานประหยัด  พานิชยดี  นะครับ 
 
นายประหยัด  พาณิชยดี เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ  กระผมประหยัด  พานิชยดี  
 สมาชิกจากนามน  ขอเสนอทานจารุวรรณ  พันเดช ส.อบจ.ยางตลาด   
 ครับ 
 
ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) ทานประหยัด  พานิชยดี  เสนอทานจารุวรรณ  พันเดช  นะครับ   
 ขอผูรับรองครับ  ทานเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  ทานเนาวรัตน  คูสกุลรัตน   
 ผูรับรองครบครับ   
 มีทานสมาชิกสภาทานใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ 
 ถาไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานจารุวรรณ  พันเดช   
 เปนคณะกรรมการทานที่ 6 นะครับ 
 - เชิญทานสมาชิกเสนอชื่อคณะกรรมการ  ทานที่  7 
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 เชิญครับ  เชิญทานดนัย  จีระสมบัติ  ครับเชิญครับ 
 
นายดนัย  จีระสมบัติ   ครับผมกราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ   
 กระผมดนัย  จีระสมบัติ  สมาชิกสภาจากอำเภอดอนจาน   
 ขอเสนอทานประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  ครับ   
 
ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) ทานดนัย  จีระสมบัติ  เสนอช่ือทานประสิทธ์ิ  อาจบรรจง  ครับ   
 ขอผูรับรองครับ ทานบรรจง  ยนตชัย   ทานสุริยา  ภูนวนทา   
 รับรองครบครับ 

มีทานสมาชิกสภาทานใดจะเสนอช่ือเพ่ิมเติมเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถา
ไมมีถือวาท่ีประชุมมีมติเลือก  ทานประสิทธิ์  อาจบรรจง   
เปนคณะกรรมการทานที่  7  นะครับ 
เราก็ไดคณะกรรมการแปรญัตติครบท้ัง 7 ทานแลวนะครับ   
ขอใหทานเลขานุการสภาไดช้ีแจงใหสภาไดทราบท้ัง 7 ทานนะครับ 
และก็ช้ีแจงขอระเบียบเก่ียวของไดทราบตอไปครับเชิญครับ 

  
เลขานุการสภาฯ รายช่ือคณะกรรมการแปรญัตติทั้ง  7  ทานนะครับ  

ประกอบไปดวยดังรายชื่อดังตอไปนี้นะครับ 
 ทานที่ 1. นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏ ิ  
 ทานที่ 2. นายอุทัย  แกวกลา   
 ทานที่ 3. นายเอกกฤษณ  สตาเขต    
 ทานที่ 4. นายคงเดช  เฉิดสถิตย  
 ทานที่ 5. นายปราการ  อุตสาห  
 ทานที่ 6.นางจารุวรรณ  พันเดช  
 ทานที่ 7.นายประสิทธิ์  อาจบรรจง  

 ตามขอบังคับการประชุมนะครับ ขอ 109 นะครับ การนัด
ประชุมและเปดการประชุมของคณะกรรมการสภาทองถ่ิน คร้ังแรกนะ
ครับใหเปนหนาท่ีของเลขานุการสภาทองถ่ินนะครับก็คือเลขานุการสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุนะครับ  เพ่ือไมใหเปนการเสียเวลานะ
ครับผมก็จะขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติป 2568 นะครับ 
หลังจากเลิกประชุมสภานะครับ  ก็จะขอนัดประชุมตอเลยเพ่ือดำเนินการ
ใหทานท้ัง 7 ทานเลือกประธานคณะกรรมการ 1 ทาน และก็เลขานุการ 
1 ทานนะครับ  ขอนัดประชุมหลังจากท่ีประชุมสภาเสร็จแลวครับ 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร)  ขอบคุณทานเลขานุการสภานะครับท่ีไดช้ีแจงระเบียบขอกฎหมาย 

ท่ีเก่ียวของใหทานสมาชิกสภาไดทราบนะครับ  เม่ือไดคณะกรรมการแปร
ญัตติแลวผมขอหารือในท่ีประชุมแหงน้ีวาจะกำหนดระยะเวลาเสนอคำ
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แปรญัตติและพิจารณาญัตติจำนวนก่ีวัน  ย่ืนไดต้ังแตเวลาใด  ถึงเวลาใด  
ละซ่ึงตามระเบียบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไวไมนอยกวา 24 
ช่ัวโมง ขอเชิญทานสมาชิกสภาไดเสนอระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติและ
พิจารณาญัตติ  เชิญทานสมาชิกเสนอครับ  เชิญทานจักรกฤษ  นอยเสนา  
ครับเชิญครับ 

 
นายจักรกฤษ  นอยเสนา เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ   
 ทานคณะผูบริหาร  ทานสมาชิกสภาผูทรงเกียรติทุกทานครับ   

กระผมนายจักรกฤษ  นอยเสนา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  เขตอำเภอหวยเม็ก  เขต 2 ขอเสนอวันรับคำแปรญัตติราง
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  เร่ือง งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2568  ต้ังแตวันท่ี  21  สิงหาคม  2567   
ถึง วันท่ี 23 สิงหาคม  2567  มีกำหนดจำนวน 3 วัน ต้ังแต 08.30 น. ถึง 
16.30 น. ณ หองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
ครับ 

 
ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) ทานจักรกฤษ  นอยเสนา  เสนอวันรับคำแปรต้ังแตวันท่ี  21  สิงหาคม   
 2567  ถึงวันท่ี  23  สิงหาคม  2567  มีกำหนดจำนวน 3 วัน  
 ต้ังแต 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ หองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหาร 
 สวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผมขอผูรับรองครับ  ทานดนัย  จีระสมบัติ   
 ทานประหยัด  พานิชยดี  ผูรับรองครบครับ  มีทานสมาชิกทานใดจะเสนอ 
 เปนอยางอ่ืนหรือไมครับ  ถาไมมีนะครับ  ทานจักรกฤษ  นอยเสนา   
 ตามท่ีทานเสนอนะครับ  ลำดับตอไปเชิญคณะกรรมการแจงนัดเวลาและ 

ก็สถานท่ีนัดเวลากรรมการแปรญัตติตอท่ีประชุมสภาใหทราบเชิญครับ  เชิญ
ทานเอกกฤษณ  สตาเขต  เชิญครับ 

 
นายเอกกฤษณ  สตาเขต เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีเคารพครับ   
 กระผมนายเอกกฤษณ  สตาเขต  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

กาฬสินธุ  อำเภอเมืองครับ  เขต 1 ครับ  ในนามคณะกรรมการแปรญัตติราง
ขอบัญญัติงบประมาณป 2568 องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ขอเสนอ
วันแปรญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณป 2568 องคการบริหารสวนจังหวัด
กาฬสินธุ  ต้ังแตวันท่ี  26 เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2567   
ถึงวันท่ี  16  เดือนกันยายน  พ.ศ.2567  จำนวน  22  วัน  ต้ังแตเวลา  
08.30 น. ถึง 19.30 น.  ณ  หองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดกาฬสินธุ  ครับ 
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ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) ทานเอกกฤษณ  สตาเขต  เสนอขอผูรับรองครับ  ทานภูมินทร  ภูมิเขตร  ทาน

บรรจง  ยนตชัย  ผูรับรองครบครับ 
เม่ือคณะกรรมการมีสมาชิกสภาจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับเชิญครับ  ไมมี
นะครับ  ถือวามติท่ีทานเอกกฤษณ  สตาเขต  เสนอไดเสนอวันประชุมแปร
ญัตติเร่ิมต้ังแตวันท่ี  26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2567  ถึง  วันท่ี 16 เดือน
กันยายน พ.ศ.2567  จำนวน 22 วัน  ต้ังแตเวลา  08.30 น. ถึง 19.30 น.  
ณ  หองรับรองสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ท่ีประชุม
รับทราบวันเวลาสถานท่ีคณะกรรมการแปรญัตติไดกำหนดนะครับ  ขอเชิญผู
เสนอคำแปรญัตติท่ีเก่ียวของนะครับไดเขาช้ีแจงตามกำหนดวันเวลาดวยนะ
ครับ  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตตินะครับไดพิจารณาเสร็จแลวจะไดนำราง
ขอบัญญัติมาพรอมรายงานบันทึกความเห็นตอประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดกาฬสินธุ  เพ่ือใหประธานสภาไดสงรายงานใหกับสมาชิกสภาไม
นอยกวา  24  ช่ัวโมง  กอนวันประชุมพิจารณานะครับทานเกรียงศักด์ิ  พัน
โกฏิ  มีอะไรเพ่ิมเติมครับเชิญครับ 

 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ ทานประธานท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  อำเภอเมืองครับ   

สถานท่ีในการแปรญัตติน้ีครับทานประธาน  ผมก็ดูยังไมเรียบรอยเทาไร  ผม
อยากฝากทานประธานถึงทานผูบริหารวาชวยกรุณาจัดหองแปรญัตติใหเราสัก
หน่ึงหองครับเพราะวาดูแลววาไมคอยเรียบรอยอยูระหวางการปรับปรุงหอง
แปรญัตติ  ผมก็เลยอยากเรียนทานประธานถึงผูบริหารวามีหองใดท่ีพอจะให
ทานสมาชิกสภาและสวนราชการมารวมแปรญัตติรวมกันไดครับทานประธาน
ขอหองประชุมสักหน่ึงหองครับทานประธาน 
 

ประธานสภาฯ 
(นายเสนีย  เอกบุตร) ทานผูบริหารนะครับซ่ึงประธานสภาก็อยูแลวนะครับถือวาหองยังไม 
 เรียบรอยขอความรวมมือจากทานดวยนะครับ  ขอบคุณทานนะครับ   
 กอนจะถึงระเบียบวาระท่ี 4 นะครับ เร่ืองอ่ืน ๆ 
 เชิญทานรองประธานสภาทานคงเดช  เฉิดสถิตย   
 ข้ึนทำหนาท่ีประธานสภาบนบังลังกนะครับเชิญครับ   
 ในระเบียบวาระท่ี 4 ตอเลยนะครับ 
 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาฯ  ระเบียบวาระท่ี 4 ญัตติ  เร่ือง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตาม 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2567 
  - นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ผูเสนอ  เชิญครับ 
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นางเฉลิมขวัญ  หลอตระกูล  คะเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ 
(นายก อบจ.กส.)   และก็ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ ทุกทานคะ   

 ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  ไดออกขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ  พ.ศ.2567  ไปแลวน้ัน 
 บัดน้ี  องคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีความจำเปนท่ี
จะตองขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  ดังน้ี 
 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายตามขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2567 โอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  
จำนวน  13  รายการ  รวมเปนเงินท้ังส้ิน  5,257,300  บาท (หาลาน
สองแสนหาหม่ืนเจ็ดพันสามรอยบาทถวน)  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบทาย 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2563  ขอ  27  การโอนเงิน
งบประมาณรายจายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิมโอนลด  ท่ีทำให  ลักษณะ  
ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 
 เพ่ือใหการโอนงบประมาณรายจายดังกลาว  เปนไปโดยถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการจึงไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจายมาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาอนุมติตอไป 
 

รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใด 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  ประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใดประสงคท่ีจะ 
  อภิปรายอีกหรือไมครับ  ครับเชิญครับ  ถาไมมีนะครับผมจะขอมติ 

จากท่ีประชุมเลยนะครับ  เชิญทานเลขาตรวจนับองคประชุมครับเชิญครับ 
 
เลขานุการสภาฯ    ครับเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพครับ  ขณะน้ีมีทานสมาชิกนะครับ 

อยูในท่ีประชุมรวมท้ังทานประธานดวยนะครับ 24 ทาน 
ครบองคประชุมครับ 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาฯ  ผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  - มีสมาชิกทานใดเห็นควรอนุมัตติามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรด 
  ยกมือข้ึนครับ  
  - 23 เสียงนะครับ 

- มีสมาชิกทานใดไมเห็นควรอนุมัตติามญัตติที่ทานนายกเสนอโปรดยก
มือขึ้นครับ 

  - ไมมีนะครับ 
  - เห็นชอบตามท่ีทานนายกเสนอ 23 เสียงนะครับ 
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  - งดออกเสียง 1 เสียงนะครับ 
ถือวาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  มีมติเห็นชอบตามญัตติ

ที่ทานนายกเสนอนะครับ 

  เขาสูระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืน  ๆ มีสมาชิกสภาทานใดมีความ 
  ประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับเชิญครับ  มีสมาชิกสภาทานใด 
  มีความประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับ  เชิญทานเกรียงศักด์ิ   
  พันโกฏิ  ครับ 
 
นายเกรียงศักดิ์  พันโกฏิ  เรียนทานประธานท่ีเคารพครับ  ผมเกรียงศักด์ิ  พันโกฏิ  อำเภอเมือง 

ครับ  ขออนุญาตเพ่ิมเติมจากหองประชุมท่ีผมไดขอทานประธานถึงทาน
ผูบริหารไปแลว  ขอท่ีจอดรถดวยนะครับใหทานจัดท่ีจอดรถใหทาน
คณะกรรมการดวยนะครับทานประธาน 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาฯ  ทานปราการ  อุตสาห  ครับเชิญครับ  
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย) 
 
นายปราการ  อุตสาห  ทานประธานท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  ผมปราการ  อุตสาห   
  จากอำเภอหวยเม็ก ทานประธานท่ีเคารพครับส้ัน  ๆแตมันใกลตัวส้ัน  ๆ

ใกลตัวใชทุกวันหองน้ำทำเสร็จแลวใชไมไดทานประธานของทานชายนะ
ครับ  ท่ีสำคัญคือหองประชุมก็ไมรูวาจะถือฤกษถือยามอะไรหรือไมสามส่ี
เดือนแลวทำไมไมเสร็จแคเปล่ียนพรมนะครับหรือวาพอทำเสร็จแลวมันจะ
ไมถูกโหงวเฮงจะไมเขามาอีกหรือยังไงไมเขาใจส่ีเดือนแลวสมควรมันใกล
ตัวครับขอบคุณครับทานประธานขอบคุณมากครับแคน้ีครับส้ัน ๆครับ
เด๋ียวพายุจะหมุนครับ 
 

รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาฯ  สงสัยชวงน้ีพายุเขาบอยเหลือเกินนะครับก็ทำใหพ่ีนองชาวจังหวัด 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  กาฬสินธุของเราหลาย ๆท่ีนะครับประสบปญหามีสมาชิกสภาทานใดมี

ความประสงคท่ีจะอภิปรายหรือไมครับเชิญครับ  เชิญทานวิรัตน   
  ภูตองใจ  นะครับเชิญครับ 
 
นายวิรัตน  ภูตองใจ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุท่ีเคารพ 
  ครับ  กระผมวิรัตน  ภูตองใจ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
  กาฬสินธุ  ในเขตเลือกต้ังท่ี  2  เขตอำเภอสมเด็จ   

เม่ือสักครูน้ีในระเบียบวาระท่ี  5  ญัตติท่ีทานนายกขอเสนอโอน
งบประมาณรายจายตามขอบัญญัติไปน้ันผมก็พอดีคิดวาจะอนุมัติเห็นชอบ
เพียงเปนหัวขอ ไๆปนะครับแตก็คือญัตติเดียวพิจารณาท้ังหมดก็เห็นแลว
นะครับ  ในสวนของถนนคอนกรีตสายบานดงบัง  หมูท่ี 6 ตำบลมหาไชย  



 29

ถึงบานแกงกะอาม  ตำบลผาเสวย  อำเภอสมเด็จ  น้ันก็ตองขอบคุณนะ
ครับท่ีทานนายกไดใหความกรุณาในการขอโอนงบประมาณมาเพ่ือแกไข
ปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนชาวตำบลมหาไชยชาวอำเภอสมเด็จ  แตก็
อยากนำเรียนกับทานประธานสภานะครับเพราะต้ังแตทานเขามาทาน
สะกิดบอกนะครับวาโครงการท่ีผมพูดในสภาน้ีวันน้ีทานนายกไดส่ังโอนเขา
มาแลวในงบประมาณอยูท่ีส่ีแสนเกาหม่ืนเกาพันบาทก็ไดอยูสองรอยกวา
เมตรนะครับก็อยากจะทราบถนนเสนน้ีนะครับดำเนินการก็ยังไมแลวเสร็จ
นะครับสวนหน่ึงก็ปน้ีไดมาแลวก็รออีกงบประมาณหนาก็หวังเปนอยางย่ิง
นะครับวาทานนายกจะปดตำนานถนนเสนน้ีใหเหมือนถนนสายบานอู  
ตำบลมหาไชย  ถึงบานบัวสามัคคี  ตำบลแซงบาดาล  ท่ีต้ังแตผานมาน้ัน
ผมเคยพูดเนนย้ำถนนเสนไหนแลวสายไหนแลวไดรับการดำเนินการจาก
ทางอบจ.ของเราโดยเฉพาะทานนายกทานก็ดำเนินการใชงบประมาณใน
สวนตางๆก็เงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาหรือวาเงินงบประมาณจากขอบัญญัติ
ไปก็ขอบคุณแทนพ่ีนองชาวอำเภอสมเด็จดวยนะครับ  ก็ยังฝากเสนน้ีอีก
อยูนะครับทานประธานครับเพราะวาดำเนินการยังไมแลวเสร็จ  ขอบคุณ
ครับ 

 
รองประธานสภาปฏิบัติหนาที่แทน  
ประธานสภาฯ  ขอบคุณทานนายวิรัตน  ภูตองใจ  นะครับ  ก็ในการท่ีทานนายกก็จะ 
(นายคงเดช  เฉิดสถิตย)  เปนผูใหเราก็เปนผูรับใหกับพ่ีนองประชาชนก็เปนการแสดงเราก็เปนผูรับท่ี

ดีนะครับ  ก็ตองขอบคุณทานวิรัตนอีกคร้ังหน่ึงนะครับก็ตามท่ีวันน้ีทาน
นายกไดนำรางขอบัญญัติเขาสภานะครับก็คงจะผมคิดวาทานก็คงจะเปน
ผูบริหารทานหน่ึงท่ีมีความรูความสามารถท่ีนำพาพวกเราในการท่ีจะ
เดินทางสายกลางนะครับไมวาจะเปนขวัญกำลังใจใหกับขาราชการท่ี
ขับเคล่ือนและก็ทำงานใหกับองคกรของเราอยางดีย่ิงนะครับก็คงจะรวม
ดวยชวยกัน  โดยเฉพาะอยางย่ิงแลวทานสมาชิกสภานะครับก็หมดวาระ
ในชวงเดือนธันวาคมน้ี  หลาย ๆทานก็คงอยากนำพางบประมาณเขาสู
พ้ืนท่ีของตัวเองเพ่ือท่ีจะแกไขปญหาใหกับพ่ีนองประชาชนในทุกท่ีนะครับ
ก็ทานนายกก็คงจะบริหารจัดการงบประมาณเพ่ือท่ีจะใหครอบคุลมนะ
ครับทุกดาน  และก็ครอบคลุมทุก เๆขตนะครับ  ในระเบียบวาระอ่ืน  ๆมี
สมาชิกทานใดมีความประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทาน
ใดมีความประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  มีสมาชิกทานใดมีความ
ประสงคท่ีจะอภิปรายอีกหรือไมครับ  ถาไมมีนะครับวันน้ีก็ไดประชุมกัน
มาเปนเวลาอันพอสมควรแลว  ผมขอนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี 2 
คร้ังท่ี 6  ประจำป  2567  เปนวันอังคารท่ี  27  สิงหาคม  2567   

  เวลา  13.30 น. ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาฬสินธุ  
แตงกายชุดสีกากีเหมือนเดิมนะครับ   

  ขอเลิกประชุมครับขอบคุณครับ 
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